

IRS, FBI, กรมแรงงานสหรัฐ, มาเฟีย, และสหภาพแรงงาน เป็นส่วนหนึ่งของวาติกันหรือไม่?  
สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นสุดยอดผู้นำของหน่วยงานของรัฐทั้งหลาย เช่นเดียวกับที่เป็นสุดยอดผู้นำวาติกันหรือไม่?

# ความลับของสมเด็จพระสันตะปาปา

โดย โทนี อาลาม  
เขียนเมื่อปี 1983

วาติกันกำลังแสดงบทบาทเป็นสโนว์ไวท์ แต่พระคิมกีวีไบเบิลกลับบอกว่าเธอเป็นโสเภณี, “โสเภณีตัวฉกาจ”, คริสตจักรชาตานิ (วิวรณ์ 19:2) เธอใช้หน่วยงานภาครัฐที่กระจายอยู่ในทุกประเทศ รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นดั่งคนแคระน้อยแสนโสมมทั้งหลายของเธอ ยิ่งเธอมีพลังและอำนาจควบคุมรัฐบาลมากขึ้นเท่าใด เธอยิ่งจะจางหายไปกับพื้นหลังในการแปลงกายเป็น “สโนว์ไวท์” มากขึ้นเท่านั้น และรัฐบาลก็จะถูกหลอกใช้ และถูกกล่าวโทษในความชั่วร้ายทั้งหมดของเธอ

เหตุผล: ด้วยการใช้กฎหมายที่คุกคาม, มุ่งร้าย, ทำลาย, และปิดกั้นทุกคน และทุกความคิดที่ไม่ได้เป็นแบบโรมันคาทอลิก เพื่อให้เธอได้ตั้งเป็นราชินีชาตานิ (โสเภณีผู้ยิ่งใหญ่)

เพราะมันคือความปรารถนาของเธอมาเป็นเวลาช้านานแล้วที่จะควบคุมรัฐบาลของโลกและคริสตจักร ภูเขาอย่างวาติกัน ได้รั้งความโลกและรัฐบาลสหรัฐด้วยเหล่าสาวกนิกายเยซูอิตที่ทุ่มเท, มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า, และได้ถูกฝึกมาอย่างซ้ำของของเธอ ซึ่ง ณ ตอนนั้นเธอได้ควบคุมสหประชาชาติ (ซึ่งเธอเป็นผู้สร้างขึ้นมาจาก),<sup>2</sup> ทำเนียบขาว, สภาคองเกรส, หน่วยงานรัฐทุกรัฐ, หน่วยงานรัฐบาลกลาง, หน่วยงานรัฐของเมือง, และหน่วยงานรัฐด้านสังคม รวมถึงกระทรวงแรงงานของสหรัฐ, IRS, FBI, ศาลฎีกา, ระบบการพิจารณาคดี, กองทัพอากาศ, หน่วยงานตำรวจของรัฐ, ตำรวจกลาง, และตำรวจอื่น ๆ อีกทั้ง ธนาคารระหว่างประเทศ และระบบสำรองเงินของรัฐบาลกลาง (ที่มีชื่อว่า อิลลูมินาติ และ เอเจนเทอร์), สหภาพแรงงาน,<sup>3</sup> มาเฟีย, และสื่อมวลชนใหญ่ ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

คริสตจักรชาตานิ (วาติกัน) กำลังจะแทนที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาของเรา ด้วยกฎหมายศาสนจักรคาทอลิกแห่งโลกชาตานิของเธอ ซึ่งเป็นกฎหมายแห่งความตายสำหรับ “คนนอกกริต” (ผู้ที่ไม่ได้เป็นโรมันคาทอลิก) ได้สำเร็จ นายพล ลาฟาแยตต์, ผู้ช่วยและนายพลของประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตันที่ได้รับการเคารพมากที่สุดคนหนึ่ง, ได้กล่าวพยากรณ์ไว้ว่า “หากเสรีภาพของชาวอเมริกันจะถูกทำลายลงได้นั้น ก็คงเป็นด้วยน้ำมือของพระสมณิกายโรมันคาทอลิกนี่เอง”<sup>4</sup>

ในวันนี้ เราได้เห็นจุดสูงสุดของแผนการที่ได้ถูกกำหนดและวางแผนมาอย่างละเอียด จากข้อความที่ตัดตอนมาจากคำพูดที่กล่าวไว้เมื่อเกือบห้าสิบปีมาแล้วในประเทศออสเตรเลีย โดยอาร์คบิชอปโรมันคาทอลิก กิลรอย:

“คติพจน์ของโรมันคาทอลิก คือ จะต้องไม่มีเพียงเราเพื่อนพ้องชาวโรมันคาทอลิกเท่านั้น เราจะต้องชนะคนนอกกริต [ผู้ที่ไม่ใช่โรมันคาทอลิก] ทั้งหมดในกล่องลงคะแนน พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวไว้ว่ากลยุทธ์เชิงลบคืออันตรายถึงตาย พระประสงค์ของพระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ [สมเด็จพระสันตะปาปา] คือต้องการให้บริการสาธารณะนั้นควรจะเป็นของโรมันคาทอลิกทั้ง 100% โดยเร็ว จะต้องระมัดระวังไม่ให้มีความสงสัยใด



ๆ เกิดขึ้น เมื่อกลุ่มโรมันคาทอลิกได้รับงานของรัฐบาลอย่างลับ ๆ มากกว่ากลุ่มโปรเตสแตนต์, ยิว, และพวกนอกรีตอื่น ๆ”

ผู้คนหลายล้านถูกสังหารโดยวาติกัน ดังที่พระเยซูคริสต์ได้เคยตรัสไว้ (วิวรณ์ 18:24) ประวัติศาสตร์ได้จารึกความจริงข้อนี้ไว้ ในระหว่างการสอบสวนถึงตายของโรมันคาทอลิกในยุโรปนั้น มีผู้คนกว่า 68 ล้านคนถูกทรมาน, ถูกทำให้พิการ, และถูกสังหารโดยลัทธิมิชชันนารี การสังหารหมู่ในเซนต์บาซิลอสได้มีจำนวนถึง 100,000 คน อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดี อับราฮัมลินคอล์นได้กล่าวตำหนิ พระสันตะปาปาว่าเป็นต้นเหตุของสงครามกลางเมืองด้วยในคำกล่าวเหล่านี้:

“สงครามครั้งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ หากปราศจากอิทธิพลที่เลวร้ายและลึกลับของคณะเยซูอิต นิกายโรมันคาทอลิก ที่ทำให้ขณะนี้ เราได้เห็นแผ่นดินของเราแดงไปด้วยเลือดของเหล่าลูกหลานอันเป็นที่รักในแผ่นดินของเรา” ลินคอล์นกล่าวเสริมว่า “ผมอยู่เพื่อเสรีภาพของจิตสำนึกที่ประเสริฐสุด, กว้างไกลอย่างที่สุด, และอยู่สูงสุด แต่ผมไม่สามารถมอบเสรีภาพของจิตสำนึกให้แก่สมเด็จพระสันตะปาปาและสาวกของเขา, พวกลูกน้องพระสันตะปาปา, พวกนักบวชที่พวกเขาบอกผมผ่านทางสภา, นักเทววิทยา, และกฎหมายศาสนจักรคาทอลิกทั้งหลายของพวกเขา ว่าจิตสำนึกของพวกเขาสั่งให้พวกเขาเผากรรมาผม, แขนงคอลูกๆ ของผม, และเชือดคอผมเมื่อพวกเขาสบโอกาส”

เนื่องมาจากการเปิดโปงวาติกันหลายต่อหลายครั้งของอับราฮัมลินคอล์น เขาจึงถูกสังหารตามที่เขาได้เคยถูกทำนายไว้ ใช้ เขาถูกลอบสังหารโดยนิกายเยซูอิตภายใต้คำสั่งของโรม<sup>8</sup> วาติกันไม่เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่สมัยของท่านลินคอล์น

## ความผิดพลาดร้ายแรงของ เจ.เอฟ.เค.

เมื่อจอห์น เอฟ. เคนเนดีถูกถามจากวาติกันว่า “ท่านจะไปกับกฎหมายศาสนจักรคาทอลิก หรือรัฐธรรมนูญสหรัฐ?” นายเคนเนดีตอบพวกเขาว่า “รัฐธรรมนูญสหรัฐ” นี่เป็นความผิดพลาดร้ายแรงของประธานาธิบดีเคนเนดี การลอบสังหารเขาถูกสังหารมาจากกรุงโรม จากนั้นจึงถูกวางแผนและดำเนินการโดยนิกายเยซูอิต เช่นเดียวกับในกรณีของประธานาธิบดีลินคอล์น ทุกคนที่รู้มากเกินไปเกี่ยวกับการลอบสังหารนายเคนเนดีก็จะถูกจัดการด้วยเช่นกัน

เมื่ออเมริกาต้องการให้มีการสอบสวน หัวหน้าผู้พิพากษาเอิร์ลวอร์เรน (สมาชิกของกลุ่มอัครบิดรลับของโคลัมบัสของวาติกัน) ก็ได้รับคัดเลือกให้ทำการสืบสวน เขาพูดจาวกไปวนมา และกลับไปกลับมาเท่าที่เขาได้รับคำสั่งมา จากนั้นหลังจากระยะเวลาผ่านไปพอเพียง

1 วร. 17:1-5, 15 2 จักรวรรดินิยมวาติกันในศตวรรษที่ยี่สิบ [The Vatican Imperialism in the Twentieth Century], แอฟโรว์ แมนฮัตตัน [Avro Manhattan], น. 167-170 3 จักรวรรดินิยมวาติกันในศตวรรษที่ยี่สิบ [The Vatican Imperialism in the Twentieth Century], แอฟโรว์ แมนฮัตตัน [Avro Manhattan], น.162 4 50 ปีใน “คริสตจักร” โรม [Fifty Years in the “Church” of Rome], ชาลส์ ชินีควี [Charles Chiniquy], น. 483 (ต้นฉบับ ฉบับตีพิมพ์ 1886, มีในรูปแบบ PDF, น. 342) 5 มานวัน [Smokescreens], แจ็ค ชิค, น. 35 6 ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองชาวคริสต์ [History of the World in a Christian Perspective], ชุดที่ II, เอเบคา [A Bekka], 1981, น. 352 7 50 ปีใน “คริสตจักร” โรม [Fifty Years in the “Church” of Rome], ชาลส์ ชินีควี [Charles Chiniquy], น. 498, 503 (ต้นฉบับ, ฉบับ ย่อ 1886, มีในรูปแบบ PDF, น. 352, 355) 8 50 ปีใน “คริสตจักร” โรม [Fifty Years in the “Church” of Rome], ชาลส์ ชินีควี [Charles Chiniquy], น. 512 (ต้นฉบับ, ฉบับ ย่อ 1886, มีในรูปแบบ PDF, น. 361) 9 วาติกัน อเมริกา, นิโน โลเบลโล, สำนักพิมพ์ไตรเดนตีเพรส [Trident Press], น. 79, 161-166

แล้ว เขาก็ปิดการสืบสวน ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาได้กล่าวไว้ว่า “การกระทำใด ๆ ในทางลบ เป็นสิ่งที่อันตรายถึงชีวิต” โปรดอย่าลืมว่าประธานาธิบดีเคนเนดีเป็นผู้เลื่อมใสและเป็นนักเรียนที่ติของอับราฮัม ลินคอล์น และเขาเองได้รู้ในสิ่งที่ท่านลินคอล์นรู้

สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตกว่าสามสิบล้านคน (ชาว ยิวหกล้านคน-การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว),<sup>10</sup> ถูกเสกขึ้น และสนับสนุนโดยวาติกัน—ฮิตเลอร์, มุสโสลินี, และแฟรงโก ต่างก็เป็นสมาชิกของ นิกายนี้ (คริสตจักรแห่งซาทานโรมันคาทอลิก)<sup>11</sup>—เพื่อชนะโลก ไม่ใช่เพื่อให้กับพระคริสต์ แต่เพื่อให้กับวาติกัน, ปฏิบัติของพระคริสต์

ความวุ่นวายในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ การปกครองที่กดขี่ ชุมชนภายใต้คาสโตร ผู้ซึ่งได้รับการฝึกจากคณะเยซูอิต<sup>12</sup> ในคิวบาและทั่วทั้งทะเลแคริบเบียน และการก่อการร้ายในเบเนนและไอร์แลนด์ในทุกวันนี้ต่างก็เป็นฝีมือของวาติกัน ตอนนี้อย่างที่เห็นแล้วว่าทำไมพระเจ้า ทรงเรียกคริสตจักรแห่งซาทานโรมันคาทอลิกว่าเป็นมารดาแห่งสิ่งที่น่า สะอิดสะเอียนทั้งปวงบนแผ่นดินโลก (วิวรณ์ 17:5)?

วาติกันทราบดีว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้คนจำนวนมากจะฉลาดพอที่จะรู้ความจริงว่าสงครามที่เกิดขึ้นนั้นคือการสอบสวนถึงตายของ วาติกัน ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ชั้นเชิงเบี่ยงเบนความสนใจอันอื้อฉาวของ พวกเขา และเปิดสมาคมจอห์น เบิร์ช เพื่อให้ทุกคนคิดและพูดคุยเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์ (ซึ่งวาติกันก็ให้การสนับสนุนอยู่ด้วย) แทนผู้กระทำ ผิดที่แท้จริง (พวกวาติกัน) นี่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา

วาติกันยังได้ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อการร้ายรายใหญ่ทุกกลุ่มทั่วโลก เหตุผลก็เพื่อทำให้ความคิดของผู้คนติดอยู่กับศกนาฏกรรมบาบอที่ ไม่สามารถอธิบายได้ ที่กลุ่มก่อการร้ายของพวกเขาทำ ในขณะที่วาติกัน ยุ่งอยู่กับการทำลายล้างรัฐบาลของทุกประเทศในโลกเพื่อที่พวกเขาจะ สามารถมีอำนาจครอบครองโลก (อำนาจของสมเด็จพระสันตะปาปา) เมื่อข่าวการก่อการร้ายดังขึ้นมา เรื่องเหล่านี้จะนำตักใจมาจากกระทรวง มันช่วยกลบข่าวที่วาติกันทำการปลงรัฐธรรมนุษยสหรัฐ และข่าวที่คน ถูกลิดรอนเสรีภาพทางศาสนาของพวกเขา (ที่ถูกตัดสินจำคุก, โรงเรียน และโบสถ์ถูกปิด) นี่คือเรื่องจริง ที่วาติกันกำลังพยายามอยากจะได้มาซึ่ง การควบคุมทั้งหมดของศาสนาและรัฐบาลของพวกเขา ยิ่งพวกก่อการ ร้ายบ้า, แปลกประหลาด, ไร้เหตุผล, และอธิบายไม่ได้มากเท่าไร ก็ ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น สื่อข่าวรุ่นใหญ่ของวาติกันจะคอยช่วยให้ท่านยุ่งอยู่ กับการคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้น คราวนี้เมื่อปฏิบัติการของพวกเขาถูก เปิดโปง พวกเขา (ร่วมกับสื่อข่าวของพวกเขา และประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกาที่เพิ่งจะสมทบกับพวกเขา) จะกลายเป็นแรงผลักดันการ ทรนงค์เพื่อหยุดการก่อการร้ายนี้ (ที่พวกเขาได้สร้างขึ้นด้วยตัวเอง) เพื่อ ทำให้ทุกคนเชื่อว่าพวกเขาเป็นคนดีและศักดิ์สิทธิ์ และพวกเขาจะไม่มี ทางการเคยสนับสนุนอะไรเช่นนี้ (ปรับปรุงล่าสุด: เช่น การเจรจาของ เทอร์ รี เวท ในเบเนน) จิม โจนส์ พระสงฆ์ในโรมันคาทอลิกคณะเยซูอิต ผู้ ที่สร้างทำเป็นคริสตศาสนิกชนได้ถูกบัพชาน (ไม่ใช่เพราะถูกวางยาพิษ) ถูกฆ่าตายพร้อมกับฝูงชนของเขา โดยวาติกัน เพื่อจะทำให้โลกดูแคบ และน่าหวาดระแวง เมื่อชาวคริสเตียนบริสุทธิ์มารวมตัวกัน<sup>13</sup>

**“ทุกสิ่งเหล่านี้พระเยโฮวาห์ทรงเกลียด เออ มีเจ็ดสิ่ง เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนสำหรับพระองค์ สายตาที่หยิ่งยโส ลินมูสา และมีที่ท่าโลहितไร้ผิดให้ตก จิตใจที่คิดแผน งานชั่วร้าย เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความร้าย พยานเท็จซึ่งพูด มุสา และคนผู้หว่านความแตกร้างท่ามกลางพวกพี่น้อง” (สุภาษิต 6:16-19) (วายร้ายวาติกันเป็นทุกสิ่งเหล่านี้ที่ พระเจ้าทรงเกลียดชัง)**

ท่านเคยสงสัยหรือไม่ ว่าศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐ ที่ถูกควบคุมโดยพวกวาติกัน ทำให้เราไม่สามารถจะออกไปจาก ประเทศนี้โดยไม่ผ่านการสืบสวน (การค้นหา, เรดาร์, ฯลฯ)? แต่ในยุค 1960 เมื่อทีโมธี เลียร์รี<sup>14</sup> ที่ถูกฝึกฝนโดยคณะเยซูอิตของวาติกัน ได้นำเยาวชนในชาติของเราไปสู่การติดยาเสพติด ในช่วงเวลานั้น ดูเหมือนด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจะไม่มีหน้าอะไรเลย อย่างที่พวกเขาเป็นอยู่ตอนนี้ ในการตรวจสอบยาเสพติดเป็นหมื่น ๆ

กิโลกรัมที่เข้ามาในประเทศที่เคยตั้งมาของพวกเราผ่านทางมาเพียง ที่พอเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายทั้งหมด (เงินจากตลาดมืด) จาก ของเถื่อน ผ่านทางวาติกัน บางทีนี่อาจจะเห็นเหตุผลที่ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์นได้กล่าวไว้ว่า “ผมมองเห็นเมฆดำทมิฬบนขอบ พายของอเมริกา และเมฆดำก้อนนั้นเคลื่อนตัวมาจากโรม”<sup>15</sup>

ดูที่พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้เกี่ยวกับปฏิบัติการของพระคริสต์ที่เป็น สาเหตุของความทุจริต และการหลั่งเลือดทั้งหมดนี้

**“และข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้น [พวกวาติกัน] มามายด้วย โลหิตของพวกวิสุทธิชน และโลหิตของคนทั้งหลายที่พิลลี่ย เพื่อเป็นพยานของพระเยซู เมื่อข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้น แล้ว ข้าพเจ้าก็อัศจรรย์ใจยิ่งนัก [ความประหลาดใจ]” (วิวรณ์ 17:6)**

**“เมืองนี้ทำให้ตนเองได้รับการยกย่องและดำเนินชีวิต อย่างหรูหราฟุ้งเฟ้อไร้อย่างอายุมากเท่าใด จงทรมาณและ ทำให้เมืองนี้เศร้างมากเท่านั้น เพราะเมืองนี้พุดใจในใจอยู่ เสมอว่า ‘เราเป็นราชินี ไม่ใช่หญิงม่าย เราจะไม่มีวันเศร้าง เศร้าง’” (วิวรณ์ 18:7)**

**“กษัตริย์เหล่านี้ [รัฐบาล] คิดอย่างเดียวกัน พวก เขาจึงมอบกำลังและอำนาจของตนแก่สัตว์ร้ายนั้น” ที่เป็นรัฐบาลหนึ่งเดียวของโลก ของรัฐและสันนิบาต ละ รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐทางสังคมและเมืองจะถูกขับ เคลื่อนโดยซาตาน เพื่อให้อำนาจแก่ผู้ต่อต้านพระคริสต์ โดยดำเนินการตามคำสั่งของเธอ (วิวรณ์ 17:13)**

เหล่านี้คือบางส่วนของสัญญาณสุดท้ายในหนังสือวิวรณ์ ก่อนที่พระ เยซูจะทรงกลับมาสู่โลกอีกครั้ง และจะไม่มีเวลาอีกต่อไป พระเจ้าทรง ทำลายโลกด้วยน้ำ<sup>16</sup> เมืองไฮโดมและเมืองโกโมราถูกทำลายด้วยไฟและ กำมะถัน<sup>17</sup> ทั้งสองเหตุการณ์นี้พระเจ้าได้ทรงส่งผู้ส่งสารมาประกาศถึง บุกหลงโทษที่กำลังมาถึง ในวันที่พระเจ้าพร้อมด้วยความเมตตาที่ไม่มี ที่สิ้นสุดของพระองค์ได้ทรงส่งคำเตือนถึงชาวโรมันคาทอลิกทุกคนว่า **“ประชาชนของเรา จงออกมาจากเมืองนี้ ถ้าพวกเจ้าไม่ยอมก มี ส่วนร่วมในการบาปของเมืองนี้ และถ้าพวกเจ้าไม่ยอมได้รับภัย พิบัติ [โรครบอบ] ของเมืองนี้” (วิวรณ์ 18:4)** หากท่านเป็นหนึ่งใน คนของพระเจ้า หากพระวิญญาณ ผู้มอบชีวิตคือสิ่งที่เร่งท่านสู่ชีวิตนิรัน ดร์แล้ว จงเชื่อพระเจ้า โดยการออกมาจากเธอเถิด ทำไมหรือ? เพราะ การไม่ทำตามนั้นคือการไม่เชื่อฟัง และการไม่เชื่อฟังก็เหมือนมนต์ดำ ของแม่มดหมอผีนั่นเอง<sup>18</sup>

หลายหน่วยงานรัฐบาลทั้งของรัฐและรัฐบาลกลางวาติกัน เช่น กรม สรรพากร, กระทรวงความปลอดภัยและสาธารณสุข, และกระทรวง แรงงานสหรัฐ พร้อมกับสหภาพแรงงาน ได้ทำลายกระดูกสันหลังทาง เศรษฐกิจของประเทศของเราอย่างน่าอัศจรรย์โดยการกลั่นแกล้งและ บังคับให้หลายร้อยธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องล้มละลายและต้องออก จากการทำธุรกิจไป<sup>19</sup> ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนชาวอเมริกันนับล้านต้อง ตกงานและหิวโหย ในขณะที่ผู้ประกอบกรวาติกันกลับไม่ถูกคุกคามเลย แต่กลับเติบโตเพราะพวกเขาคือคนควบคุมหน่วยงานของรัฐ ลองดูสิ่งที่ พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับพวกต่อต้านพระคริสต์ในตอนที่เขาจะถูกโยนลงนรก:

**“บรรดาผู้ที่เห็นเจ้าจะเพ่งดูเจ้า และจะพิจารณาเจ้า ว่า ‘ชายคนนั้น [พวกต่อต้านพระคริสต์] หรือที่ทำให้โลก สิ้นสะเทือน ผู้เขย่าวาจาอาณาจักรทั้งหลาย; ผู้ที่ได้กระทำ ให้โลกเป็นเหมือนถิ่นทุรกันดาร และคว่ำ [ทำลาย] หัว เมืองของโลกเสีย ผู้ไม่ยอมให้เขยกลับกลับบ้านของเขา” (อิสยาห์ 14:16-17)**

**รัฐบาลกลางรู้เห็นเป็นใจกับค่ายแรงงานทาสวาติกัน**

หนึ่งในหลายกิจการที่มีทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ของวาติกัน ก็คือค่ายแรงงานทาสสุราและไวน์ของพวกเขา ซึ่งไม่มี ปัญหาแรงงานใด ๆ เพราะพวกเขาใช้แรงงานเถื่อนฟรี (นักบวชนิกาย โรมันคาทอลิกจำนวนหลายพัน) หน่วยงานภาครัฐบาลเหล่านี้จะไม่

10 อินฟอร์เมชัน พลีส อัลมานัค [Information Please Almanac], 1982, น. 98 11 ม่านควัน [Smokescreens], แจ็ค ชิค [Jack Chick], น. 19 12 ม่านควัน [Smokescreens], แจ็ค ชิค [Jack Chick], น. 35 13 ทรยศ [Double Cross], สำนักพิมพ์ซิด 14 สัมภาษณ์รอบตัวที่ ทีโมธี เลียร์รี [Timothy Leary], กรกฎาคม 1983 15 50 ปีใน “คริสตจักร” โรม [Fifty Years in the “Church” of Rome], ชาลส์ ชินีควีย์ [Charles Chiniquy], น. 510 (ต้นฉบับ. ฉบับ ย่อ 1886, มีในรูปแบบ PDF, น. 359) 16 ปฐม. บท. 6-7 17 ปฐม. 19:24-25 18 1 ชมอ 15:23 19 เศรษฐกิจวาติกัน [The Vatican Billions], แอฟฟริ มานฮัตตัน [Avro Manhattan], น. 214-215

อนุญาตให้คนอื่นได้รับความเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ในการใช้  
แรงงานของเราแต่พระเจ้า พระบิดาของพวกเรา และผู้ช่วยใต้อาปา  
ของเรา พระเยซูคริสต์ เพราะเราทุกคนเป็น “พวกนอกกริต” (ไม่ใช่  
โรมันคาทอลิก) ใช่แล้วผู้ประกอบกริตของพวกเขานั่นต่างเจริญรุ่งเรือง  
พร้อมทั้งไร้ยางอายหรือไม่มีมารคความใด ๆ จากการใช้แรงงาน  
ฟรีในพี่น้องคริสเตียนของพวกเรา<sup>20</sup> ซึ่งก็คือ โรงกลั่นสุราและไวน์ลา  
ซาลและเบเนดิกทิน (ค่ายแรงงานทาส) และอื่น ๆ อีกมากมายตลอด  
เส้นทางจากทิวเขาเนาปา แคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐนิวยอร์ก

IRS และกรมแรงงานสหรัฐอเมริกาที่อยู่กับวาทิกันตอนนี้ได้ข้าม  
เส้นแบ่งของรัฐธรรมนุญในการแบ่งแยกระหว่างรัฐและศาสนจักร และ  
ในทุกวิถีทาง ก็มีความพยายามที่จะทำลายทุก ๆ โบสถ์และโรงเรียน  
คริสต์ทั่วไป วิธีหนึ่งคือโดยการเอาสถานะยกเว้นภาษีของพวกเรา  
ออกไป กลุ่มต่อต้านอเมริกัน หรือองค์กรต่อต้านรัฐธรรมนูญสหรัฐ  
(IRS) นี้ ได้ให้สถานะยกเว้นภาษีแก่องค์กรคอมมิวนิสต์ทั้งหมดใน  
อเมริกา ภายใต้ประมวลรัษฎากรภายใน 501(c)3 พวกเขายังไม่เคย  
พยายามที่จะเอาสถานะนี้ออกจากองค์กรคอมมิวนิสต์เลย<sup>21</sup> หน่วยงานจัด  
เก็บปล้นสะดมของโรมแห่งนี้ (IRS) ต้องการมันใจว่าคริสตจักรชาตนา  
โรมันคาทอลิกและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (คริสตจักรแห่งโลก) เป็น  
องค์กรทางศาสนาเพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ต้องจ่ายภาษี  
อสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่ภาษีจากรายรับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์  
จากธุรกิจของพวกเรา<sup>22</sup> สิ่งนี้จะกระทำภายใต้มาตรา 892 แห่งประมวล  
รัษฎากรภายใน วาทิกันเป็นเพียงศาสนาเดียวที่ได้รับเงินหลายล้าน  
ดอลลาร์จากความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางในแต่ละปี สำหรับ  
โรงเรียนศาสนาทั้งหลายของพวกเรา<sup>23</sup> โดยเงินนี้ได้มาจากภาษีของ  
ท่าน ดังที่อาร์คบิชอปกิลได้กล่าวไว้ว่า “จะต้องมีเพียงเราเพื่อน้องชาว  
โรมันคาทอลิกเท่านั้น” และ “เราจะต้องชนะคนนอกกริตทั้งหมด”

วาทิกันได้ใช้พรรคคอมมิวนิสต์ช่วยทำลายคริสตจักรออร์ทอดอก  
ซิสเซีย และเธอใช้พรรคนาซีด้วยความพยายามของเธอที่จะกำจัดชาว  
ยิวและโบสถ์ยิวของเขา (เพราะวาทิกันเรียกผู้อื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่  
พวกเรา เป็น “คนนอกกริต” หรือพวกไม่ใช่โรมันคาทอลิก)

### IRS หน่วยงานจัดเก็บภาษีของคริสตจักรแห่งชาตนาโรมัน

คณะเยซุอิตโรมันคาทอลิกได้เริ่มระบบธนาคารระหว่างประเทศ<sup>24</sup> ที่  
เรียกว่าอิลลูมินาติและอะเจนเตอร์ (และโทษชาวยิวในเรื่องนี้) คำขวัญ  
ของกรุงโรมคือ “ชายผู้หัวงเงินควบคุมประเทศ” วาทิกันก่อให้เกิด  
ทุกสงคราม (การสอบสวนถึงตาย) เพื่อกำจัดโลกของคนนอกกริต (พวก  
ที่ไม่ใช่โรมันคาทอลิก) และให้เงินกู้จากธนาคารของเธอให้กับประเทศ  
ต่างๆ เพื่อที่พวกเขาจะมีเงินพอที่จะต่อสู้ในสงครามเหล่านั้น เราก็ได้  
ยินยอมอย่างโง่เขลาให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีของคริสตจักรชาตนา  
นี้เข้ามาในประเทศของเรา (IRS ซึ่งฟังโรมเพียงเท่านั้น)

ตามกฎของพระเจ้าในพระคัมภีร์ไบเบิล ทุกห้าสิบปีจะมีการล้าง  
หนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนได้ (การบรรเทา) ให้เป็นปีเสียงแตร (เลวีนิติ  
25:10) จงไปทำลายกฎหมายคริสตจักรโรมัน อันเป็นกฎแห่งความ  
ตายและการเป็นทาส และกลับไปหากฎของพระเจ้าและพระบุตรของ  
พระองค์ พระเยซูคริสต์ เราจึงมาชำระหนี้เหล่านั้นกันเถิด (ปีเสียงแตร)  
หนี้เหล่านั้นถูกยกแยะให้เกิดโดยพวกชาตนา (ศาสนาโรมันคาทอลิก) เพื่อ  
จะทำร้ายเราและทำให้เราต้องตกเป็นทาสทางการเงิน เราไม่ได้เริ่มต้น  
สงครามเหล่านี้ เราไม่ต้องการสงครามเหล่านี้และเราไม่ได้ยึดเงินนั้น  
มา ดังนั้นแล้วทำไมเราควรจะต้องทนทุกข์? สงครามเหล่านี้ล้วนคือการ  
สอบสวนถึงตายของพวกโรมันคาทอลิกที่ต้องการจะปั่นโลกนี้ให้เป็น  
รัฐบาล, คริสตจักร, สื่อสารมวลชนของโลกไปเสีย<sup>25</sup>

ในที่ประชุมคริสตจักรโลกในแวนคูเวอร์ อาสาสมัครบางคนของเราต้อง  
ตกใจไปกับบุญและวรรณกรรมสนับสนุนพหุติกรรมรักวุ่มเพศ, บุญและ  
วรรณกรรมสนับสนุนเวทย์มนต์, ความมึนเมา, และสิ่งที่เป็นอธรรมทั้ง  
หลาย ซึ่งสิทธิและนิกายที่ใหญ่ที่สุดใน “สากล” โลกยกย่อง คนชั่วร้ายเหล่า

นี้เรียกใครก็ตามที่พูดความจริง ซึ่งเป็นการแยกออกจากความชั่วร้าย การ  
อุทิศตนแก่ความดี<sup>26</sup> พวกเขารวมกันไว้ว่าลัทธิหรือนิกาย แต่พวกเขากลับ  
เคารพบูชาองค์กรแห่งโลกนี้และผู้นำศาสนา ว่าสมเด็จพระสันตะปาปา...

“ผู้คิดกันขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อผู้ใด ๆ ที่ได้  
ชื่อว่าพระเจ้า หรืออะไร ๆ ที่เขาให้วันมัศจรรย์  
แล้วมัน [หรือที่จะมาเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาเร็ว  
ๆ นี้] ก็ถึง [จะนั่งเร็วๆ นี้] ในพระวิหารของพระเจ้า [ใน  
กรุงเยรูซาเล็ม] เหมือนอย่างพระเจ้า ประกาศตัวว่าเป็น  
พระเจ้า (2 เรสุสะโลนิกา 2:4)

“คือผู้หนักมาโดยการตลบดินดาลของชาตนา พร้อมกับ  
บรรดาการอิทธิฤทธิ์และหมายสำคัญ และการมหัศจรรย์  
แห่งความเท็จ และอุบายอธรรมทั้งหลายสำหรับคนเหล่า  
นั้นที่พินาศอยู่” ( 2 เรสุสะโลนิกา 2:9-10)

พวกเราถูกเข้าและจับแหวนและเท้าของเรา<sup>27</sup> และเรียกเราว่า  
“พระบิดาศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในพระคัมภีร์ไบเบิล<sup>28</sup> พวก  
เขาปฏิบัติตามความปรารถนาของเขาทุกข้อ แต่พวกเขากลับเรียก  
เราว่าลัทธิ ที่เดินอยู่ในพระวิญญาน และเชื่อฟังพระประสงค์ทุกข้อ  
ของพระเจ้า การทำเช่นนี้พวกเขาได้ทำบาปที่ไม่อาจยกโทษได้ นั่น  
คือการดูหมิ่นและผิดต่อพระวิญญานบริสุทธิ์ซึ่งจะไม่ได้รับการอภัย  
ในโลกนี้หรือในโลกหน้า (มัทธิว 12:31-32) แต่ชาตนาไม่ใส่ใจ เพราะ  
เขาได้กระทำการดูหมิ่นและผิดต่อพระวิญญานบริสุทธิ์แล้ว

### เครื่องหมายของสัตว์ร้าย

ชาตนาต้องการให้ท่านใช้ชีวิตนี้รันดร์ในนรกกับมัน<sup>29</sup> และการที่จะ  
ทำให้ท่านทำเช่นนั้นได้ ลองมองสิ่งที่มันได้ปรุงแต่งขึ้นผ่านหน่วยงาน  
รัฐ และรัฐบาลกลางของมันให้ท่านดู การบังคับใช้กฎหมายของ  
รัฐบาลทำให้มันจำเป็นสำหรับท่านที่ต้องประทับเครื่องหมายบนมือหรือ  
หน้าผากของท่านเพื่อที่ท่านจะได้รับอนุญาตให้ซื้อหรือขาย (โดยสามารถ  
ทำได้โดยไม่สามารถมองเห็นโดยใช้ลำแสงเลเซอร์) พระเจ้าทรงเรียก  
เครื่องหมายนี้ว่า “เครื่องหมายของสัตว์ร้าย” (วิวรณ์ 19:20) วาทิกัน  
จะใช้ชื่อที่สวยงามเรียกมันว่า “เครื่องหมายแห่งสันติภาพ, ความรัก,  
ความสามัคคี, มิตรภาพ ฯลฯ” และพระเจ้าตรัสว่าถ้าเราประทับเครื่องหมาย  
นี้เราจะไปนรก (วิวรณ์ 14:9-11)

สมเด็จพระสันตะปาปา สูดยอดผู้นำ และหน่วยงานภาครัฐ และ  
รัฐบาลกลางของเขา จะบอกว่าถ้าเราไม่ใช่เครื่องหมายนี้เราจะถูกคว่ำ  
บาตร (ไม่สามารถซื้อหรือขายได้) ผมจะวางใจในพระเจ้า ว่าพระองค์จะ  
ประทานอาหารให้กับผม เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ประทานอาหารให้แก่  
ลูกหลานชาวอิบรูเป็นเวลาสี่สิบปีในทะเลทรายซีนาย และพระเจ้าจะทรง  
ทำสิ่งมหัศจรรย์อีกครั้งสำหรับผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ที่ต่อต้าน  
สมเด็จพระสันตะปาปา, หน่วยงานภาครัฐ, และเครื่องหมายของสัตว์ร้าย

ประธานาธิบดีเรแกนก็ต้องเวทย์มนต์โดยฝีมือของวาทิกันด้วยเช่น  
กัน เช่นเดียวกับผู้นำระดับโลกอื่น ๆ ที่เห็นได้ชัดคือการเคลื่อนไหวอย่าง  
กะทันหันของเขาในการส่งเอกอัครราชทูตสหรัฐของเราไปยังช่องโรมัน  
แห่งใหญ่ (สำนักงานใหญ่และโฮมออฟฟิศของคริสตจักรแห่งชาตนา)

ท่านประธานาธิบดี คุณกำลังสูงสิงอยู่กับพวกที่ถูกฝึกมาโดยเยซุ  
อิต โดยนักบวชคริสตจักรแห่งโลก และพวกเขากำลังให้คำแนะนำ  
บางอย่างที่เลวร้ายเหลือเกินกับท่าน มันคือเงินของวาทิกันและผู้  
หนุนหลังรายใหญ่ของวาทิกันใช่หรือไม่ ที่ทำให้ท่านกลายเป็นส่วน  
หนึ่งของคริสตจักรชาตนาแห่งนี้ ท่านจะขายวิญญานนี้รันดร์ของท่าน  
โดยการเอาตัวเองและประเทศชาติของเราเข้าร่วมกับปฏิกิริยาของ  
พระคริสต์เพื่อเงินและอำนาจชั่วคราวย่างนั้นหรือ?

พระเจ้าทรงถามว่า “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ่งทั้งโลก แต่ต้อง  
สูญเสียจิตวิญญาณ [นิรันดร์] ของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร”  
(มาระโก 8:36) โดยการกระทำเช่นนี้ ขณะนี้ท่านกำลังมีปัญหามาก  
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ หากท่านไม่ยึดตัวขึ้นและเริ่มต้นรับใช้พระเจ้า

20 เศรษฐีวาทิกัน [The Vatican Billions], แอฟโรว์ แมนฮัตตัน [Avro Manhattan], น. 182 21 จนกระทั่งปี 1987 องค์กรคอมมิวนิสต์ทุกองค์กรได้รับการยกเว้นภาษี ขณะนี้เป็นเพราะวรรณกรรมของผม พวกเขายัง  
ได้ยกเลิกสถานะยกเว้นภาษีออกไปจากองค์กรคอมมิวนิสต์ทั้งหมด อย่างไรก็ตามพวกคอมมิวนิสต์ของวาทิกันได้ฝังรากลงในรัฐบาลภายใต้หน้ากากของรัฐบาลและเดโมแครต จนพวกเขาไม่ต้องมากรายกเว้นภาษี  
อีกต่อไปแล้ว ไม่ต้องพูดถึงเงินเจ็ดหมื่นล้านดอลลาร์ที่มอบให้กับกลุ่ม “การกุศลเทียม” และทุนรัฐบาลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของพวกเขาที่ส่งไปโรงเรียนคาทอลิก และองค์กรคอมมิวนิสต์คาทอลิกระดับสูงอื่น ๆ  
22 วาทิกันอเมริกา [The Vatican USA], นีโน โลเบลโล [Nino LoBello], สำนักพิมพ์ไทเทเนียมเพรส [Titanium Press], น. 87 23 วาทิกัน อเมริกา [The Vatican USA], นีโน โลเบลโล [Nino LoBello], น. 79 24 วาทิกัน อเมริกา  
[The Vatican USA], นีโน โลเบลโล [Nino LoBello], 45-47 25 ดนล. บท. 7, 8:23-25, 2 ส 2:3-12, วร. 12:12-17, บท. 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, บท. 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10 26 สดต. 97:10, มธ. 12:9,  
1 คร. 10:21, 2 คร. 6:14-18, อฟ. 5:3-12, ยก. 4:4, 1 ยน. 1:5-6 27 วิกฤตรัฐและศาสนจักร [The Crisis of Church and State], 1050-1300, ไบรอัน เทียนนี่ [Brian Tierney], เพนทีส-ฮอลล์ [Prentice-Hall], น. 49 28 มธ. 23:9  
29 1 ปต. 5:8, วร. 12:11-12

และยกเลิกการตัดสินใจของท่านต่อหน้าสาธารณชน ดังนั้นแล้วพระเจ้า และสาธารณะจึงจะรู้จุดยืนที่ชัดเจนของท่าน

ด้วยความเคารพ ท่านประธานาธิบดี ในพระนามของพระเยซู ผมจะพูดสิ่งเหล่านี้กับท่าน เราอยู่ที่จุดสิ้นสุดของกาลเวลา และวันเวลาของนักการเมืองก็ได้หมดไปแล้ว พวกเราต้องทำให้ทุกคนรู้ว่าอะไรอยู่ในตัวเรา พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าผู้ที่เป็มนุคคนที่ไม่ได้รับการตักเตือนจากพระเจ้าก็เป็นคนโง่ (สุภาษิต 12:1) ท่านประธานาธิบดี และราชาทุกพระองค์ในโลกนี้ มีความมฤตยธรรมสำหรับเราทุกคน และผมเชื่อว่ามันกำลังจะเป็นจริงในเร็ววัน

## ชาวอิสราเอลที่แท้จริงจะเชื่อในพระเจ้า

ผมไม่ได้เป็นนักวิชาการเทววิทยา ผมเป็นชาวอิสราเอลที่แท้จริงคนหนึ่ง ที่ถูกชำระล้างด้วยโลหิตของพระเยซู ที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และถูกส่งมาจากพระเจ้าเพื่อประกาศว่าพระเยซูทรงถูกตรึงกางเขน, ทรงฟื้นคืนพระชนม์ชีพ, ทรงมีชีวิตอยู่, และจะกลับมายังโลกนี้อีกครั้งในไม่ช้า<sup>30</sup> ผมมีอำนาจเต็มมีมาจากสวรรค์เพื่อประกาศเรื่องนี้

ชาวอิสราเอลที่แท้จริงคือคนที่เชื่อในพระเจ้า ซึ่งชาวยิวส่วนใหญ่ทำไม่ได้ เพราะพวกเขาปฏิเสธพระเมสสิยาห์ [ผู้ปลดปล่อยชนชาติยิวตามพระคัมภีร์ไบเบิล, พระผู้ช่วยให้รอดของโลก] โดยปฏิเสธกว่า 300 บทความในพระคัมภีร์ไบเบิลในพันธสัญญาเดิมที่บอกเล่าเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ ชาวอิสราเอลบางคนได้เปลี่ยนมานับถือนิกายนี้ (โรมันคาทอลิก) วาติกันต้องการให้พวกเขากลายเป็นครูสอนศาสนา ยิว เพื่อที่จะสามารถวางพวกเขาไว้ในรัฐสภาของอิสราเอลเพื่อเป็นสายลับ ครูสอนศาสนาโรมันเยซุอิตเหล่านี้บางคนก็ยังคงเป็นสายลับอยู่ที่นั่นในทุกวันนี้

ในสงครามโลกครั้งที่สอง ไปแลนด์เป็นประเทศที่ถูกวาติกันควบคุมได้มากที่สุด หากในสมัยนั้นหรือในทุกวันนี้ วาติกันรักชาวยิวมากจริง ทำไม่จึงยอมปล่อยให้มีการสังหารหมู่ที่ค่ายกักกันชาวยิวเป็นจำนวนมากในไปแลนด์? ทำไมวาติกันจึงได้สร้างเอกสารปลอมต่อต้านชาวยิวเรื่อง “ระเบียบการของผู้สูงอายุของไซออน” แล้วใส่ร้ายเรื่องการต้องการครองโลกของวาติกันให้กับพวกเขาชาวยิว? ทำไมถึงใส่ความแผนการของอิลลูมินาติและเอเจนเตอร์ นายธนาคารระหว่างประเทศของวาติกัน มาให้พวกเราชาวยิว?<sup>31</sup> และทำไมวาติกันจึงมีสายลับสวมรอยเป็นครูสอนศาสนา ยิวในรัฐสภาของอิสราเอล หากว่าคริสตจักรคาทอลิกโรมันคาทอลิกที่ต่อต้านชาวยิวนี้ รักชาวยิวมากจริง? พระเจ้าตรัสว่า:

**“โอ ชนชาติของูราเอีย ผู้นำของเจ้าทำเจ้าให้ผิด และทำลายแนวทางทั้งหลายของเจ้า” (อิสยาห์ 3:12)**

เวลาของการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเมสสิยาห์คือ เวลานี้แล้ว ดังนั้นจงสำนึกผิดหรือไม่ก็พินาศไป<sup>32</sup> หมายความว่า จงยอมรับในพระเมสสิยาห์ และชำระบาป ซึ่งเป็นโลหิตของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงหลั่งเพื่อบาปของท่าน<sup>33</sup> หรือจงพินาศไป ซึ่งหมายความว่าท่านจะต้องไปนรกถ้าหากท่านไม่ทำตามนี้<sup>34</sup>

มีผู้นำทางศาสนาที่นำผู้คนนับล้านไปสู่นรก เพราะความเกี่ยวข้องและความบิดเบือนของพวกเขาในการยกย่องปฏิบัติของพระคริสต์ และคริสตจักรคาทอลิกของเขา “การหน้าชื่อใจคดของคนที่พูดโกหกคือทำไปทั้งรู้ ๆ เหมือนอย่างกับเอาเหล็กแดง نابลงไปบนจิตสำนึกผิดชอบของเขา” (1 ทิโมธี 4:2) บางคนเป็นนักบวชคณะเยซุอิตที่แสวงเป็นเป็นคริสเตียน พวกเขาและองค์กรของพวกเขาได้รับรางวัลอย่างงามจากกรุงโรมเพราะพวกเขาได้ต้อนผู้ติดตามที่ไม่ได้รู้เรื่องของพวกเขาเข้าสู่คริสตจักรสากลแห่งคาทอลิก ที่มีแผนการในอนาคต ให้พวกเขาทั้งหมดรับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย<sup>35</sup> ในนามของมิตรภาพ, ความเป็นที่ป็นน้อง, สันติภาพ, บารมี, และความรักของคริสเตียน ผู้คนถูกชักจูงให้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรคาทอลิกนอกรีตอย่างง่ายดาย และคิดว่าพวกเขาถูกต้อง **“เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รับความรักแห่งความจริงไว้เพื่อจะรอดได้”** (ไม่ได้ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง) ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าตรัสว่าพระองค์

จะ **“ทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขา ให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ: เพื่อคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อความจริง แต่ยินดีในกฎไม่ชอบธรรม จะได้ถูกลงพระอาญาทุกคน (การจตุตถกทั้งหมดของปฏิบัติของพระคริสต์)”** (2 เธสะโลนิกา 2:3-12)

เหล่าผู้นำจอมปลอมพวกนี้รักเงินและเครือข่ายทางการเมืองของโรมันคาทอลิก สิ่งเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาได้ปรากฏอยู่ในโทรทัศน์ระดับชาติและระหว่างประเทศ และสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างอาณาจักรชั่วคราวเล็ก ๆ ให้พวกเขาเอง และสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเขา ยกตัวอย่างเช่นเครือข่ายโทรทัศน์, มหาวิทยาลัย, หมู่บ้าน, และหลายองค์กรธุรกิจไร้สาระอื่น และกลุ่มสัมพันธ์ภาพของคริสตชนจอมปลอม พระเจ้าตรัสว่า:

**“การได้คลังทรัพย์มาด้วยลึนมุสาก็เป็นความอนิจจังที่เคลื่อนไป ๆ มา ๆ ของคนที่เสาะหาความตาย”** (สุภาษิต 21:6).

ผู้นำเหล่านี้ยกย่องพระสันตะปาปาและสนับสนุนเขา พวกเขาไปเยี่ยมเยียนสมเด็จพระสันตะปาปาในกรุงโรมบ่อยครั้งและรวมถึงพระสงฆ์ในกายโรมันคาทอลิก เพื่อประโยชน์ทางสังคมของพวกเขาเอง และช่วยให้พวกเขาได้ออกโทรทัศน์และออกอากาศทางวิทยุอย่างไม่มีอย่างอาย พวกเขาสนับสนุนประธานาธิบดีเรแกนให้เปลี่ยนประเทศของเขากลายเป็นปฏิบัติของพระคริสต์ (วาติกัน) วาติกันส่งเสริมพวกเขา และพวกเขาส่งเสริมวาติกันเพราะพวกเขาก็เป็นแบบเดียวกัน (พวกโกหก) ท่านสามารถเห็นพวกเขาได้ง่าย ๆ และผมคิดว่าท่านเองก็รู้ว่าพวกเขาเป็นใครบ้าง (แค่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน)

อธิษฐานให้กับผู้ติดตามตาบอดของพวกเขา เพราะพวกเขา “ดูเถิด เจ้าวางใจในคำเท็จอย่างไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย” (เยเรมีย์ 7:8) และสำหรับผู้นำตาบอดเหล่านี้ที่ “ไม่มีใครจะพูดความจริงสักคนเดียว เขาได้สอนลึนของเขาให้พูดมุสา” (เยเรมีย์ 9:5) ที่นำไปสู่ความตาบอดของพวกเขา พระเยซูทรงกล่าวว่า ทั้งสองจะตกลงไปในคูน้ำ (ลูกา 6:39) พระเยซูยังกล่าวว่า

**“คนทั้งปวงที่พูดมุสานั้น จะได้รับส่วนของตนในบึงที่เผาไหม้ด้วยไฟและกำมะถัน”** (วิวรณ์ 21:8) และพวกเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ **“ด้วยว่าภายนอกนั้นมีสุนัข คนใช้เวทมนตร์ คนลวงประเวณี ผาตกร คนไหวรูปเคารพ คนใดที่รักและกระทำการมุสา [อยู่มากมาย]”** (วิวรณ์ 22:15) เพราะพวกเขาเป็นเหมือนมัน (ซาตาน) ซึ่งหลอกเอาและต้อนนี้กำลังหลอกโลก (การตายทั้งหมดเริ่มต้นด้วยเรื่องโกหก)<sup>36</sup>

พระเยซูมีได้นำสันติภาพมาให้ กลับแต่เป็นดาบ (มัทธิว 10:34) พระองค์มาเพื่อแสดงให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างแสงสว่างและความมืด, ความดีและความชั่ว, ความจริงและความเท็จ, พระกายของพระคริสต์และปฏิบัติของพระคริสต์ พระองค์กล่าวว่า แกะของเรารู้จักเสียงของเราและของคนแปลกหน้านั้นแกะจะไม่ตามเลย (ยอห์น 10:3-5, วิวรณ์ 14:4) ท่านได้ยินเสียงของพระเยซู หรือเสียงของสมเด็จพระสันตะปาปา? ท่านเป็นหนึ่งในฝูงแกะของพระเยซู หรือเป็นแพะของปฏิบัติของพระคริสต์?<sup>37</sup> ท่านชอบที่จะได้ยินคำโกหก หรือความจริง(พระวจนะของพระเจ้า)?

พวกท่านหลายคนได้ให้การสนับสนุนปฏิบัติของพระคริสต์โดยให้เงินให้กับองค์กรเหล่านี้ สนับสนุนพระคริสต์เถิด ไม่ใช่สนับสนุนปฏิบัติของพระคริสต์ ไม่เช่นนั้นท่านจะไปยังนรกแบบเดียวกันกับพวกเขาเพราะสนับสนุนการโกหก ตัวแทนวาติกันลับที่ปลอมตัวเป็นคริสตชนกำลังออกตระเวนไปยังคริสตจักรโปรเตสแตนต์ต่างๆ เพื่อหลอกเอาเงินจากพวกเขาไปเพื่อสร้างวิหารในกรุงเยรูซาเล็มให้กับปฏิบัติของพระคริสต์ (วิหารของไซโลมอน) และให้กับพวกคริสเตียนไม่มีความคิดที่ไม่คิดว่าถูกหลอกลวงเป็นเรื่องเลวร้าย เช่นเดียวกับที่เอวาเคยถูกหลอกลวง และพวกเขากำลังให้เงินกับพวกมัน แทนที่จะทำตัวรอบคอบและดำรงอยู่ในพระเจ้า และบริจาคเงินให้กับงานคริสเตียนที่แท้จริง พระเยซูตรัสว่า **“คนของเราถูกทำลาย [ไปนรก] สำหรับการขาดความรู้”** (ฮีบรียา 4:6)

30 มธ. 10:7-8, 28:18-20, มก. 16:15-20, ลก. 24:46-48, กจ. 1:8-11, 10:38-43, 1 คร. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, คส. 1:25-29, 2 ทธ. 4:1-2 31 ประวัติศาสตร์โลก [A History of the World], ฮิวจ์ ไซมัส [Hugh Thomas], ฮาร์เปอร์-โรว [Harper-Row], น. 498; และ เยอรมันนี 1866-1945 [Germany 1866-1945], กอร์ดอน เอ. คราฟ [G. Craig], ออกซ์ฟอร์ด, น. 84 32 ยอช. 2:28-32, มธ. 24:3-5, ลก. 21:7-36, 2 ทธ. 3:1-5, 1 ปด. 4:7, ว. 6:12-17, 14:6 33 มธ. 26:28, รม. 3:22-26, 5:8-21, คส. 1:13-14, 20-23, ฮบ. 9:11-14, 10:5-17 34 สภษ. 15:24, มธ. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, ลก. 3:17, 6:19-31, 13:26-28, ว. 20:11-15 35 ว. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4 36 ปฐก. 3:4-5 37 มธ. 25:31-46, ยน. 10:1-16, 26-28

ตัวแทนโรมันคาทอลิกถึงกับโกรธแค้นเมื่อพระวจนะของพระเจ้าได้ถูกประกาศและบอกว่า พวกเขา “ไม่อยากจะเชื่อว่ามันนั้นและในยุคนี้ยังมีการเทศนาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง, ความลำเอียง, อคติ, ฯลฯ” แต่สิ่งที่ทูตวาติกันเหล่านี้กล่าวจริง ๆ ก็คือ การที่พวกเขาไม่สามารถเชื่อว่ามันนั้นและยุคนี้ว่ายังมีคนเทศนาด้วยพระวจนะของพระเจ้า, ความจริงและว่าคนที่งัดคำนี้จะเปิดเผยซาตาน (พวกเขา) อยู่อีก คริสตจักรโปรเตสแตนต์ที่ปลีกตัวออกจากพระเจ้า ที่ควรวมกิจการกับวาติกันกล่าวว่า “ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ไบเบิล ที่พระเจ้าหรือพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ จะตอบโต้ หรือสั่งให้ลูก ๆ เด็กของพวกเขาให้ตอบโต้”

ในพระคัมภีร์ไบเบิล จากหนังสือปฐมกาลถึงหนังสือวิวรณ์ พระเจ้า, พระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, พระสังฆราช, ศาสดาพยากรณ์, สวากและอัครสาวก ตอบโต้ซาตานในทุกจุด เมื่อใดก็ตามที่มีคำสอนที่ผิดพลาดของเขาเข้ามา<sup>38</sup> พวกเขาได้รับคำสั่งโดยพระเยซูที่จะใช้ดาบ (พระวจนะของพระเจ้า) ที่จะปกป้องและรักษาคำสอนของพระคริสต์โดยการตอบกลับซาตาน (ทุกจุด) ด้วยความกระตือรือร้นและกล้าหาญ<sup>39</sup> เราได้รับคำสั่งที่จะตอบโต้ความเชื่อที่ผิดของซาตาน (การบิดเบือนพระวจนะ) ดังที่พระเยซูเมื่อครั้งพระองค์ทรงตอบโต้พญามารบนภูเขาแห่งการล่อลวง (มัทธิว 4:3-11)

เปาโลได้กล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า “จงประกาศพระวจนะ” ทุกคำ (2 ทิโมธี 4:2) อยู่ละทิ้งบทความในพระคัมภีร์ไบเบิลที่เกี่ยวข้องกับปฏิปักษ์ของพระคริสต์, ผู้พยากรณ์เท็จทั้งหลาย, การตอบโต้, การประณามและการตำหนิ พระเยซูตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ (ไปสวรรค์) ด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า (มัทธิว 4:4) ซึ่งหมายถึงพระวจนะเกี่ยวกับปฏิปักษ์ของพระคริสต์, ผู้พยากรณ์เท็จทั้งหลาย, ฯลฯ เพราะพระเยซูตรัสว่าเมื่อเรารู้ว่าความจริง (ความจริงทั้งหมด พระวจนะทุกคำ) ความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท (ยอห์น 8:32) แต่เหล่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์ และผู้พยากรณ์เท็จของเขาไม่ต้องการให้ท่านเป็นไทเพราะหัวหน้าของพวกเขาคือซาตาน ที่ชอบให้คนตกอยู่ในความเป็นทาส ถ้าพวกเขาไม่ต้องการให้คนเป็นทาส แล้วทำไมพวกเขาจึงโกรธเมื่อทั้งพระวจนะของพระเจ้าได้ถูกประกาศ (ซึ่งทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทจากซาตาน)? และทำไมพวกเขาจึงเรียกการประกาศพระวจนะทุกคำ ว่าเป็นความชั่วร้าย, ความเกลียดชัง, ความลำเอียง, และอคติ ถ้าหากพวกเขาไม่ได้มาจากซาตาน?

ปฏิปักษ์ของพระคริสต์และผู้พยากรณ์เท็จของเขาบอกว่า เราไม่ควรทำอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเจ้าด้วยความกระตือรือร้น พวกเขาพูดว่า การรักษาพระบัญญัติ, ประกาศพระวจนะของพระเจ้า, และการทำตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยความกระตือรือร้นเป็นบาป แต่ในหนังสือวิวรณ์ พระเยซูสั่งให้เรามีความกระตือรือร้น ไม่เช่นนั้นพระองค์จะคายเราออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ (วิวรณ์ 3:16) ความกระตือรือร้นและความตรงไปตรงมา (กระตือรือร้นด้วยใจรัก) เป็นพระบัญญัติของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงเจิม เราถูกสั่งให้ทำสิ่งใดก็ตามให้เหมือนกับกระทำต่อพระผู้เป็นเจ้า (โคโลสี 3:23) อย่างสุดจิตสุดใจ (มัทธิว 22:37), ด้วยความกระตือรือร้น (กระตือรือร้นด้วยใจรัก) และถ้าผู้คนรู้สึกขุ่นเคืองใจจากพระวจนะของพระเจ้า (ไม่ว่าส่วนใดก็ตาม) พระเจ้าทรงบอกว่าเขาพวกนั้นมีความเป็นเดรัจฉาน (เหมือนสัตว์) และพระเจ้าก็บอกว่าการรู้สึกขุ่นเคืองด้วยพระวจนะของพระเจ้า หรือปฏิเสธพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นบาป<sup>40</sup> การปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าคือการปฏิเสธพระคริสต์ และมีเพียงการยอมรับ (ความเชื่อ) ของเราในพระวจนะ หรือพระคริสต์เท่านั้น ที่จะทำให้เราได้รับความรอด “จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า [พระวจนะ] และท่านจะรอดได้” (กิจการ 16:31)

พวกวาติกันได้เคยเริ่มทำลายศีลธรรมของประเทศโดยใช้มาเฟียของพวกเขา ด้วยภพลามกอนาจาร, โสเภณี, ยาเสพติด, การผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ฯลฯ แล้วมา ณ เวลา

นี้ ด้วยการกระทำเหมือนเคร่งศาสนาจอมปลอม เธอ (พวกวาติกัน) กำลังพยายามจะนำกฎหมายการเซ็นเซอร์สิ่งสกปรกทั้งหมดที่ตัวเองเองได้สร้างขึ้นในประเทศของเราและทั่วโลกมาใช้

นี่คือวิธีการหลอกลวงอันชั่วช้าของคริสตจักรซาตานนี้ที่จะทำให้ท่านเชื่อว่าเธอเป็นสิ่งที่ดี, เหมาะสม, บริสุทธิ์, และเคร่งศาสนา นี่จึงเป็นความพยายามครั้งแรกของเธอในการเซ็นเซอร์โลกทั้งใบ<sup>41</sup> แรงจูงใจที่สองของเธอในการเซ็นเซอร์นี้คือ การเซ็นเซอร์การประกาศทั้งหมด รวมถึงพระคัมภีร์ไบเบิลด้วย เว้นไว้แต่เพียงวิธีที่เธอต้องการให้การประกาศพระคัมภีร์ไบเบิลเป็น ซึ่งเป็นการตรงกันข้ามกับพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างสิ้นเชิง<sup>42</sup> เธอรู้ว่าโลกไม่ได้ตระหนักถึงวิธีการแบบซาตานของเธอในการทำสิ่งต่าง ๆ และโลกที่ไม่ได้ระวังตัวว่าเธอสร้างความสกปรก และความไร้ศีลธรรมนี้ขึ้นทั้งหมดตั้งแต่แรก จะปรบมือให้เธอและเคารพบูชาเธอเพราะการกระทำซึ่งได้ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า “อันประเสริฐ” นี้ สิ่งนี้ก็เพื่อล่อลวงให้ทุกคนที่ไม่สนใจเรื่องของเธอและเครื่องมือของเธอให้ห่างไกลจากพระเจ้าและเข้ามาเป็นพวกเธอนั่นเอง

แผนการในอนาคตของเธอสำหรับคนตาบอดเหล่านี้คือนรก ความทุกข์ยากลำเค็ญต้องการเพื่อนเสมอ และซาตานและสวากของมันก็ไม่ต้องการจะถูกเผาไหม้เพียงลำพัง พวกมันต้องการท่าน สหายที่รักของผม เพื่อที่จะร่วมแบ่งปันความทรนทานนิรันดร์ในนรกกับพวกมัน<sup>43</sup> ท่านต้องการสิ่งที่คุณมันต้องการให้ท่านหรือ? หรือท่านต้องการสิ่งที่คุณได้เตรียมไว้สำหรับท่านซึ่งมีความสุขนิรันดร์กับพระองค์, อันห่างไกลจากความชั่วร้ายทั้งหลาย, ห่างไกลจากการหลอกลวงทั้งหลาย, และห่างไกลจากของอันตรายทุกประเภท? <sup>44</sup>

## เปิดใจของคุณต่อพระเจ้า

อยู่มีชีวิตอยู่เพียงเพื่อโลกที่ไม่ยั่งยืนนี้ ซึ่งเป็นเพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น<sup>45</sup> จงวางแผนในอนาคตอย่างนิรันดร์ของท่าน โดยเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการที่ผู้สร้างและผู้ปกครองของจักรวาลได้ทรงทำขึ้นเพื่อท่านไว้แล้ว โดยปฏิเสธแผนการปีศาจอันชั่วร้ายที่จะครองโลกที่ไร้ค่าและไม่ยั่งยืนซึ่งมาจากปีศาจ และคริสตจักรซาตานโรมันคาทอลิกของมัน<sup>46</sup> หากคุณไม่ทำเช่นนั้น ก็เป็นการแสดงต่อพระเจ้าว่าคุณมีความเป็นซาตานและมีความทำทนายพระองค์มากเท่ากับปีศาจที่เรียกตัวเองว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้า หรือ “พระเจ้า” ของโลกนี้ เปิดใจของคุณต่อพระเจ้าเสียแต่ตอนนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป (เหมือนที่สายไปแล้วสำหรับปีศาจ) ควันจากนรกของเขาจะพลุ่งขึ้นตลอดกาลเป็นนิรันดร์ (วิวรณ์ 14:11)

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “มาเถิด ให้เราสู้ความกัน ถึงبابของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ [ผ่านทางโลหิตของพระเยซู]” (อิสยาห์ 1:18) ในความรักของพระเจ้า พระองค์ทรงส่งผู้ที่พระองค์รักมากที่สุด (พระบุตรของพระองค์) ไปหาความตายเพื่อเรา พระเยซูทรงรักเรา มากจนพระองค์สละชีวิตของพระองค์ และหลังโลหิตของพระองค์เพื่อเรา เพื่อบาปของเราจะได้รับการชำระล้างและได้รับการอภัย<sup>47</sup> ถ้าเรา รักพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, ดังที่พระองค์ได้ทรงรักเราแล้ว เราจะเลิกกระทำความผิดบาป และเลิกหนทางชีวิตที่ชั่วร้ายในอดีตของเรา, เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง และให้ความจริงที่ถูกโกหกเป็นเวลานานของพระองค์ได้รับรู้ไปทั่วโลก อันจะทำให้พวกเขาได้รับชีวิตนี้ที่พระเจ้าและพระบุตรของพระองค์ทรงให้อย่างอิสระ แต่พวกเขาเหล่านั้นจะสามารถรู้ได้อย่างไรหากไม่มีผู้ประกาศ (ที่ไม่ใช่ผู้เริ่มต้นที่ไม่มีประสบการณ์ แต่เป็นบุคคลที่ได้เรียนรู้วิธีการทั้งหมดของพระเจ้า)?<sup>48</sup>

“แต่ถ้าเจ้าปฏิเสธและกบฏ เจ้าจะถูกทำลายเสียด้วยคมดาบ เพราะว่าพระโอษฐ์ของพระเยซูคริสต์ได้ตรัสแล้ว” (อิสยาห์ 1:20)

38 มธ. 4:3-11, 16:21-23, ว. 22:18-19 39 อพ. 4:27, 6:17, 2 ทธ. 2:14-15, 2 ทธ. 1:13, ทต. 3:10, ฮบ. 4:12, ย. 4:7 40 อสค. 20:21-24, คคย. 7:11-13, ยก. 2:10-11, 1 ยน. 3:4 41 คริสตจักรและรัฐ [Church and State], ชุดที่ 37, หมายเลข 1, มค. 1984, น. 16 42 อาณาจักรวาติกัน [The Vatican Empire], นินโลเบลโล [Nino LoBello], น. 68 43 มธ. 22:13, 25:30-46, มก. 9:43-44, ลก. 3:17, 2 ทธ. 1:1-9, 2 ปต. 2:4, 9, 7, 14:10-11 44 อสย. 64:4, 1 คร. 2:9, 7, 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5 45 สดต. 103:15-18, ยน. 12:25, ยก. 1:9-12, 1 ยน. 2:15-17 46 ดนล. 7:7-11, 23-26, 7, 14:8, 16:10-11, 17:15-18, บท. 18, 19:20 47 มธ. 26:28, กจ. 13:38-39, ฮบ. 9:22, 26, 1 ยน. 1:7 48 รบ. 10:14

ถ้าท่านต้องการที่จะรอดพ้น จงกล่าวคำสวดมนต์นี้และท่านจะได้  
รับสิ่งนั้น:

**องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอรทรมตดาวิญาณข้าพระองค์ที่  
เป็นคนบาป<sup>49</sup> ข้าพระองค์เชื่อว่า**

**พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่<sup>50</sup>  
ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและหลัง  
พระโลหิตอันประเสริฐเพื่ออภัยความบาปทั้งสิ้นที่ผ่านมาจากข้า  
พระองค์<sup>51</sup> ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเจ้าทรงยกพระเยซูขึ้นจากความ  
ตายโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญาณบริสุทธิ์<sup>52</sup> และพระองค์ทรง  
นั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า เพื่อรับฟังคำสารภาพบาป  
และคำอธิษฐานของข้าพระองค์<sup>53</sup> ข้าพระองค์ขอเปิดใจเชิญ  
พระองค์เสด็จเข้ามา<sup>54</sup> ขอรทรมความบาปอันโสโครกของข้า  
พระองค์ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐที่ทรงหลั่งออกเพื่อข้าพระองค์  
ที่ไม้กางเขน<sup>55</sup> พระองค์จะทรงไม่ผลึกใส่ข้าพระองค์ออกไป พระ  
เยซูจะทรงอภัยความบาปและช่วยกอบกู้จิตวิญญาณของข้า  
พระองค์ ข้าพระองค์ทราบเช่นนี้เพราะพระคำของพระองค์กล่าว  
ไว้เช่นนั้น<sup>56</sup> พระคำของพระองค์กล่าวว่า พระองค์จะไม่ผลึกใส่ผู้  
ใดออกไป ซึ่งนั้นหมายถึงข้าพระองค์ด้วย<sup>57</sup> ข้าพระองค์จึงมั่นใจว่า  
พระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพระองค์และจะทรงตอบคำอธิษฐาน  
ของข้าพระองค์ และข้าพระองค์มั่นใจว่าข้าพระองค์จะได้รับ  
ความรอด<sup>58</sup> ขอขอบพระคุณพระองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงกอบกู้จิต  
วิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะแสดงความขอบคุณด้วย  
การปฏิบัติตามคำที่พระองค์ทรงสั่ง และจะไม่ทำบาปอีกต่อไป<sup>59</sup>**

เมื่อได้รับความรอดแล้วพระเยซูทรงตรัสให้เราได้รับบัพติศมา  
โดยการจุ่มตัวมิดลงในน้ำในพระนามของพระบิดา พระบุตรและ  
พระวิญาณบริสุทธิ์<sup>60</sup> ขอให้เรามั่นคึกษาพระคัมภีร์ฉบับ KJV  
และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง<sup>61</sup>

พระเยซูทรงต้องการให้คุณบอกเล่าเรื่องราวแห่งความ  
รอดนี้แก่ผู้คน คุณสามารถเป็นหนึ่งในผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ  
จาก สารคุณโทนี อาลาโม เราจะส่งเอกสารเหล่านี้ให้แก่  
คุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดตอหรือส่งอีเมลถึงเราเพื่อ  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แบ่งปันขอความนี้ให้กับคนอื่น ๆ

หากต้องการให้โลกนี้ได้รับความรอด พระเยซูตรัสไว้ว่า  
อย่าปล้นสิบลดและเครื่องถ้วยของ

พระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “คนจะปล้นพระเจ้าหรือ” แต่เจ้าทั้ง  
หลายได้ปล้นเราแต่เจ้ากล่าวหาว่า “เราทั้งหลายปล้นพระเจ้าอย่างไร”  
ก็ปล้นในเรื่องสิบลดหนึ่งและเครื่องบูชาหนึ่ง เจ้าทั้งหลายต้อง

ถูกสาปแช่งด้วยคำสาปแช่ง เพราะเจ้าทั้งหลายทั้งชาติ (และ  
โลกใบนี้) ปล้นเรา จงนำสิบลด (สิบลดคือ 10% ของรายได้  
เบื้องต้นของคุณ) หนึ่งเต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหาร  
(อาหารฝ่ายวิญญาณ) ในนี้เวศของเรา (ความรอดสำหรับผู้คน)  
และจงลองดูเราในเรื่องนี้ว่า เราจะเปิดบรรดาช่องฟ้าสวรรค์ให้  
เจ้า และเทพอย่างล้นไหลจนห้องคลังไม่สามารถจะเก็บกักไว้  
ได้มาให้เจ้าหรือไม่ เราจะขนานตัวที่ทำลายให้แก่เจ้า เพื่อว่า  
มันจะไม่ทำลายผลแห่งพื้นดินของเจ้า และผลของมันในไรนาของ  
เจ้าจะไม่ร่วง พระเยซูว่าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ พระเยซู  
ว่าจอมโยธาตรัสว่า แลวประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่า ผู้ที่ได้รับ  
พระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น้ำพึ่งใจ” (มาลาคีย์ 3:8-12)

### นี่คือความลับของสมเด็จพระสันตะปาปาเพิ่มเติม

พวกวาติกันนั้นลึกลับมากจนกระทั่งส่วนใหญ่ของพวกพระสงฆ์ แม้  
ซีทั้งหลายและสมาชิกในระดับที่ต่ำกว่าของพระสงฆ์ และผู้ที่ทำงานใน  
ระดับล่างของหน่วยงานรัฐบาลกลางทั้งหลายนั้น ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขา

เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรชาตนาที่ใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งเรื่องยาเสพติด,  
โสเภณี, ภาพลามกอนาจาร, สุรา, และการตลาดมืด ทุกสิ่งที่สกปรก  
โสम्म สามารถจะสืบรอยกลับไปได้ว่ามาจากวาติกันและหน่วยงาน  
รัฐบาลของเธอ<sup>62</sup> ผู้แปรพักตร์จากคริสตจักรชาตนาใหญ่โรมันคาทอลิก  
นี้ได้เคยบอกว่า 68% ของพระสงฆ์วาติกันทำคามผิดเกี่ยวกับบุการรัก  
ร่วมเพศ, หญิงรักหญิง, และการผิดประเวณี การกระทำเหล่านี้เป็นสิ่ง  
ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดของพระเจ้า และจะทำให้วิญาณของพวกเขาลง  
สู่นรก หากพวกเขาไม่สำนึกผิด<sup>63</sup> ตลอดเวลาหลายยุคหลายสมัย ผู้คนที่  
มีชื่อเสียงมากมายต่างเรียกวาติกันว่า “ท่อระบายน้ำของความทุจริต”

อดีตนักบวชชั้นสูงของคณะเยซุอิตที่เคยทำงานในวาติกันมาเป็น  
เวลาหลายปี และทำงานรับคำสั่งจากเพียงสมเด็จพระสันตะปาปาเท่านั้น  
ให้รายงานกับผมว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน, จอห์น  
ปอลที่สอง, ยังเป็นบาทหลวงอยู่ที่แครกคา, โปแลนด์ พนักงานโรงงาน  
บริเวณหนึ่งไกรธสมเด็จพระสันตะปาปาในอนาคตนั้นมาก (จอห์น ปอล  
ที่สอง) มีรายงานว่าพนักงานในโรงงานหลายคนอยากจะฆ่าเขา พวก  
เขาบอกว่าพวกเขาไม่ต้องการให้บาทหลวงคนนั้นมาที่บริเวณนั้นอีกต่อไป  
และถ้าบาทหลวงคนนั้นมา พวกเขาจะโยนผ้าเบื่อน้ำมันใส่เขา เพราะมี  
รายงานว่าเขาเคยล่วงละเมิดทางเพศเด็กลูกหลานของพนักงานเหล่านั้น  
พวกเขายังบอกอีก ว่าบาทหลวงคนนั้น (ผู้ซึ่งตอนนั้นคือสมเด็จพระ  
สันตะปาปา จอห์น ปอลที่สอง) เป็นพวกรักร่วมเพศ และสิ่งนี้เองสามารถ  
อธิบายกฎหมายใหม่ทั้งหลายของรัฐบาลกลางของวาติกัน เกี่ยวกับการ  
ไม่เลือกปฏิบัติต่อพวกรักร่วมเพศได้

ในหนังสือเกี่ยวกับความรัก (ความใคร่) ที่สมเด็จพระสันตะปาปา  
จอห์น ปอลที่สอง เขียนเมื่อเขายังเป็นบาทหลวง เขาอ้างถึงคำกล่าว  
ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ หลายต่อหลายครั้ง ราวกับว่าเขากำลังอ้างถึงพระ  
คัมภีร์ไบเบิล ซิกมันด์ ฟรอยด์ ชาวอิวผู้เปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสตินิกาย  
โรมันคาทอลิก เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะบุคคลกามวิถิตการที่ดังที่สุดของ  
โลก ชาตนาโดยผ่านทางรัฐบาลแห่งโลก, คริสตจักร, และสื่อของวาติกัน  
ทำให้เขาดังขึ้นมา พร้อมกับแวดวงทางจิตเวชทั้งหลาย เพื่อให้คำ  
ว่า “ความบาป” และ “ความผิด” นั้นไม่มีความหมาย จากนั้นวาติกันยัง  
สามารถใช้นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ในการจับคนที่นับถือศรัทธาในการ  
ติดต่อเหนือธรรมชาติของพระเจ้ากับมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและในอดีตที่  
ผ่านมาไปไว้ในสถาบันจิตเวช นักจิตวิทยาและจิตแพทย์เหล่านี้ และสื่อ  
ข่าววาติกันสำนักใหญ่จะเหยยหยัน (ล้อเลียน) อยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  
ต่อทุกคนที่เปิดเผยความจริงโดยผ่านพระวจนะของพระเจ้า เกี่ยวกับ  
คริสตจักรชาตนาที่พระเจ้าทรงเรียกว่าพวกเขาว่า “หญิงแพศยา” ในพระ  
คัมภีร์ไบเบิลวิวรณ์ และล้อเลียนทุกคนที่ยึดมั่นในพระวจนะทุกคำของ  
พระเจ้า ซึ่งรวมถึงพระบัญชาของพระคริสต์ที่ทำให้คนตายกลับเป็นขึ้น  
มา, ที่รักษาคนป่วย, ที่ขับไล่ปีศาจ, ที่บังเกิดใหม่อีกครั้ง, ที่ต่อต้านและ  
เปิดเผยตัวปีศาจ (หญิงแพศยาแห่งวิวรณ์) ความวิปริตของจอห์น ปอลที่  
สองและฟรอยด์นั้นวังขนานกันไป ดังที่เขายอมรับในหนังสือของเขา

ตอนนี้เขาได้มาถึง “การประสบความสำเร็จสูงสุด” แล้ว (ผู้ปก  
ครองคริสตจักรชาตนาโรมันคาทอลิกและหน่วยงานรัฐบาลกลางของ  
เขา) เขาสามารถสร้างกฎหมายที่สอดคล้องกับวิธีการที่เขาคิดได้ ตอน  
นี้เขามีความต้องการที่จะให้เราใช้ชีวิตอยู่ในจินตนาการของเขา โดย  
ออกกฎหมายบังคับให้ทั้งชายหนุ่มและหญิงสาวต้องใช้ห้องน้ำเดียวกัน  
ในหอพักวิทยาลัย สมองวิปริตของเขายินดี เมื่อได้เห็นเผ่าพันธุ์มนุษย์  
ถูกบังคับโดยกฎหมายในรูปแบบที่วิปริตของเขา กฎหมายศาสนา  
โรมันคาทอลิกแห่งความวิปริตและความตายใหม่เหล่านี้ถูกบังคับใช้  
โดยสองหน่วยงานรัฐบาลของเขา ที่เรียกว่ากรมการเคหะและการ  
พัฒนาเมือง และกรมการศึกษา<sup>64</sup> ที่พึ่งดูเป็นทางการมากที่สุด และ  
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นได้เพียงเสมือนการอำพรางตัว เหมือนกับปฏิบัติการภา  
พลักษณ์ไสวไว้ที่อันหลอกลวงของพวกเขาก่อนหน้า

ในสงครามทางจิตวิญญาณระหว่างพระเจ้าและชาตนา เรามีความสุข  
และชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นเพราะพระเยซูกล่าวว่า “เพราะว่าน้ำเหนือของ  
ท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงศาสนาพยากรณ์ทั้งหลายที่อยู่

49 สดต. 51:5, โรม 3:10-12, 23 50 มธ. 26:63-64, 27:54, ลก. 1:30-33, ยน. 9:35-37, รม. 1:3-4 51 กจ. 4:12, 20:28, รม. 3:25, 1 ยน. 1:7, วา. 5:9 52 สดต. 16:9-10, มธ. 28:5-7, มก. 16:9, 12, 14, ยน. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, กจ. 2:24, 3:15, รม. 8:11, 1 คร. 15:3-7 53 ลก. 22:69, กจ. 2:25-36, ฮบ. 10:12-13 54 1 คร. 3:16, วา. 3:20 55 อฟ. 2:13-22, ฮบ. 9:22, 13:12, 20-21, 1 ยน. 1:7, วา. 1:5, 7:14 56 มธ. 26:28, กจ. 2:21, 4:12, 2 อฟ. 1:7, คส. 1:14 57 มธ. 21:22, ยน. 6:35, 37-40, รม. 10:13 58 ฮบ. 11:6 59 ยน. 5:14, 8:11, รม. 6:4, 1 คร. 15:10, วา. 7:14, 22:14 60 มธ. 28:18-20, ยน. 3:5, กจ. 2:38, 19:3-5 61 อสย. 4:29, 13:4, 22:5, 2 อฟ. 2:15, 3:14-17, ยก. 1:22-25, วา. 3:18 62 วา. 17:1-6, 18:2-3, 23-24 63 มธ. 15:18-20, รม. 1:20-32, 1 คร. 6:9-10, 18, 10:8, อฟ. 5:5, ฮบ. 12:16-17, 13:4, วา. 21:8 64 วาติกัน อเมริกา [The Vatican USA], นินโโลเบลโล [Nino LoBello], สำนักพิมพ์ไตรเดนต์เพรส [Trident Press], น. 78-79

ก่อนท่านเหมือนกัน” (มัทธิว 5:12) พวกเราเป็นองค์กรคริสเตียนดั้งเดิมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก (และเรากาตมูใจอย่างมากต่อความจริงนั้น)

สิ่งตีพิมพ์ที่จบงานฉบับ ที่แสดงความเท็จต่อตนเอง (บางฉบับทำแม้กระทั่งตีพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลอย่างหลอกลวง) และไม่เชื่อฟังพระเยซู ผู้ซึ่งกล่าวว่า “อย่ากดขี่ผู้ใด อย่าหาความใส่ผู้ใด” (ลูกา 3:14) ได้รวมพวกเราไว้ในหนังสือของพวกเขาเกี่ยวกับลัทธิด้วย เพราะการโกหกอย่างซึ่งหน้าของพวกเขาและเพราะความจำเป็นของเราที่จะรักษาชื่อเสียงต่องานของพระเจ้า เราจึงต้องตรวจสอบสิ่งพิมพ์เป็นมั่งร้ายเหล่านี้ และแน่นอน พวกเราพบว่าสิ่งพิมพ์เหล่านั้นได้รับการตีพิมพ์โดยคริสตจักรฆาตาดานคณะเยซูอิตแห่งวาติกัน

**“ซึ่งเจ้าได้ทุบชนชาติของเราเป็นชิ้น ๆ และได้บดบีบหน้าของคนจนนั้นเจ้าหมายความว่าอะไร” องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ” (อิสยาห์ 3:15) ท่านไม่รู้หรือว่า “เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะได้เกี่ยวเก็บสิ่งนั้น” (กาลาเทีย 6:7)? และพระเจ้าจะทำเพื่อคุณนานาประการต่อสิ่งที่คุณได้ทำเพื่อคนอื่น ๆ ... “การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง”, “เราจะตอบสนอง” (โรม 12:19, ฮีบรู 10:30)**

เราชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้น เพราะว่าบาปแห่งของเรานั้นยิ่งใหญ่ยิ่งนัก เพราะการนิพนธ์ว่าร้ายเท็จทั้งหลายที่พวกเขาได้พูดเกี่ยวกับเรา (พระเยซูกล่าวดังนี้) (มัทธิว 5:11-12)

หน่วยงานของรัฐบาลกลางวาติกันและสื่อข่าวสำนักงานใหญ่ของเธอ (พร้อมใจกัน) ให้โอกาสเราที่จะได้มีความสุขอันยิ่งใหญ่ และบาปแห่งอันมากมายในสวรรค์ เพราะพวกเขาได้ร่วมกันพาเราเข้าศาลด้วยข้อหาเท็จ และได้เริ่มหลายต่อหลายการรณรงค์อย่างหมิ่นประมาท<sup>65</sup> เพื่อต่อต้านเราอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา ในระหว่างการสืบสวน เราพบว่าทั้งสื่อข่าวขนาดใหญ่<sup>66</sup> และแน่นอน หน่วยงานของรัฐบาลกลางดังที่ เคยได้กล่าวถึงแล้ว ถูกควบคุม และ/หรือ เป็นเจ้าของโดยวาติกันอย่างลับๆ พวกเราขอขอบคุณพระองค์ และสรรเสริญพระองค์ พระเยซูเจ้า ที่ได้ทรงแสดงความจริงเหล่านี้ต่อพวกเรา และเพื่อรับประกันว่าพวกเรา จะได้รางวัลอย่างแน่นอน ดาวิด ผู้ประพันธ์บทสดุดี ได้เขียนว่า:

**“บรรดาภักษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้น และนักปกครองปรึกษากันต่อผู้พระเยโฮวาห์และผู้รับการเจิมของพระองค์ กล่าวว่า ให้เราละเมิดสายแอกของเขาให้ขาดสะบั้น และขจัดบังเหียนของเขาให้พ้นจากเรา พระองค์ [พระเจ้า] ผู้ประทับในสวรรค์จะทรงพระสรวล องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั้น แล้วพระองค์จะตรัสกับเขาทั้งหลายด้วยพระพิโรธ และกระทำให้เขาสยดสยองด้วยความกริ้วของพระองค์ “(สดุดี 2:2-5)**

### รางวัลอันน่าสยดสยองสำหรับผู้ติดต่อกับพระเจ้า

โปรดรวบรวมผู้โชคร้ายทั้งหลาย ที่ต่อสู้กับพระเจ้า, พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์, พระวิญญาณบริสุทธิ์, และผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ในคำอธิษฐานของท่านด้วย หากว่าพวกเขายังคงกระทำเช่นนั้นต่อไป จะมีผลตอบแทนอันน่าสยดสยองสำหรับพวกเขาอย่างแน่นอน พวกเรา ก็เช่นเดียวกับพระบิดาซึ่งอยู่ในสวรรค์และพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, ไม่ปรารถนาให้ใครต้องไปนรก นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาขอให้ทุกคนอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถค้นพบพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาปส่วนบุคคลของพวกเขา และเริ่มทำความดีโดยการทำงานเพื่อพระองค์แทนการทำงานให้กับความอธรรมที่ไม่เกิดผล ซึ่งมีจุดหมายปลายทางเป็นนรกและการสาปแช่งนิรันดร์ (หาใช่ว่าเราอธิษฐานต่อบิดาหรืออธิษฐานต่อผู้ที่ได้หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ [1 ยอห์น 5:16]) คริสตจักรของเราได้ขยายตัวและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง อย่างที่พระเยซูได้ทรงกล่าวไว้ว่าเราจะเป็นเมื่อเราดกอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหง ถ้าพระเจ้าทรงรักโลกนี้มาก แล้วเราไม่ควร

จะรักโลกนี้ด้วยหรือ? การเปิดเผยความจริงนี้ถูกเขียนขึ้นด้วยความรักเพื่อให้ดวงวิญญาณที่มีค่าทั้งหลายจะไม่ถูกหลอกลวงโดยวาติกันและผู้ร่วมงานของเธออีก, ไม่รับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย, และไม่ไปนรก<sup>67</sup>

ทุกคนที่เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคริสตจักรแห่งฆาตาดานนี้ (คริสตจักรแห่งฆาตาดานโรมันคาทอลิก) และเพื่อนร่วมงานของเธอ จะถูกเรียกตั้งแต่ในอดีตและจนถึงวันนี้ว่าเป็น พวกนอกรีต, ความชั่วร้าย, อันตราย, ความลับ, พวกคลั่งศาสนา, ชลช และได้ตกเป็นเหยื่อให้กับกระบวนการลอบสังหารตัวตนครั้งมโหฬารของเธอ

พวกเขาขบถบอกว่าเรามีอาการทางจิตประเภทหวาดระแวงต่อวาติกัน อับราฮัม ลินคอล์น และจอห์นเอฟเคนเนดีมีอาการทางจิตหวาดระแวงต่อวาติกันหรือ? และคนเป็นล้านคนในทุกวันนี้ที่กำลังประสบปัญหาและถูกคุกคามโดยรัฐบาลกลางและรัฐหน่วยงานภาครัฐของวาติกัน รวมถึงผู้คนที่ทำงานและหิวโหย (บางคนกำลังนั่งอยู่ในคุก เพราะพวกเขาถูกบังคับให้ขโมยเพราะความหิว) พวกเขาทั้งหมดมีอาการทางจิตหวาดระแวงต่อวาติกันหรือ?

เพราะการเปิดเผยนี้ คริสตจักรแห่งฆาตาดานโรมันคาทอลิก จะแสดงละครว่าพวกเขา (จากในบรรดาทุก ๆ คน) กำลังถูกข่มเหง และจะกล่าวอย่างไร้เดียงสาว่า “ทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเรา?” เพราะว่ามีคนที่ไม่รู้เรื่องสิ่งที่เธอทำจะเห็นอกเห็นใจเธอ (ผมไม่มีความเห็นอกเห็นใจให้กับมาร) ผมไม่ได้เขียนพระวจนะของพระเจ้า ผมเพียงแค่ประกาศพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้เกลียดชังความดี แต่เกลียดชังมารเท่านั้น<sup>68</sup>

วาติกันและคนของเธอล้วนสมควรได้รับรางวัลออสการ์สำหรับการแสดงอันยอดเยี่ยมในประเภทความบริสุทธิ์และความศรัทธา อีกทั้งสำหรับการแต่งหน้าและการออกแบบเสื้อผ้า ที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเธอในสายตาคนอื่นเป็นเหมือนดั่งสโนว์ไวท์ และภายในชุดสโนว์ไวท์ของเธอ จะพบว่า มีแผลเน่าเปื่อยเต็มไปดด้วยหนองและกลากเกลื้อน ภายนอกนั้นเธอยิ้มหวาน และบอกว่า “ฉันรักคุณพี่ชาย” แต่ด้านหลังของเธอ เธอซ่อนมือที่หยดด้วยเลือดของคนทั้งหลายที่ถูกสังหารเพื่อศาสนา<sup>69</sup>

นี่คือตัวอย่างของวิธีที่วาติกันป้องกันตัวเองเสมอ เมื่อเธอเห็นว่าสงครามโลกครั้งที่สอง (หนึ่งในการสอบสวนถึงตายของวาติกัน) กำลังจะพ่ายแพ้ เธอรีบนำชาวยิวหนึ่งพันคนไปหลบซ่อนไว้อย่างรวดเร็วภายในครั้งเดียว เพื่อที่ หลังจากการฆ่าชาวยิวหกล้านคน เธอจะยังสามารถพูดว่า “เราได้ให้ที่พักซ่อนและคุ้มครองชาวยิว เรารักชาวยิว” นี่คือความเป็นจริงที่แท้จริงของสิ่งที่วาติกันทำ

พูดถึงรางวัลออสการ์ วาติกันได้เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์แห่งนี้เป็นเวลาช้านานแล้ว<sup>70</sup> ฮอลลีวูดที่รับอิทธิพลจากกลุ่มผู้กดขี่ที่มีอำนาจภายใต้โรมันคาทอลิก ต่างประเคิมใส่พวกเราด้วยภาพยนตร์ทั้งหลายเช่น “เพลงของเบอร์นาดีตต์ [The Song of Bernadette]”, “ไปตามทางของฉัน [Going My Way]” และภาพยนตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สร้างขึ้น เพื่อเกื้อหนุนคริสตจักรฆาตาดานโรมันคาทอลิกอีกจำนวนหนึ่ง ในขณะที่เดียวกัน พวกเขาที่ดัดภาพยนตร์เช่น “เอลเมอร์ แกนทรี [Elmer Gantry]” ที่แสดงเรื่องราวของผู้เผยแผ่ศาสนาในภายหลังที่โคดโกงทำงานยังจำเรื่อง “แดรกเน็ต [Dragnet]” ที่ฉายในโทรทัศน์ได้หรือไม่? ชาวคริสต์เคยมักจะถูกสร้างภาพให้มาพร้อมกับพระคัมภีร์ไบเบิลเล่มใหญ่อยู่เสมอ และกำลังยิ้มหลังจากที่เขาได้รัดคอคุณยายคนหนึ่งจนตายในห้องใต้หลังคา<sup>71</sup> และพระสงฆ์มักจะเป็นดาราที่เป็นที่เคารพอย่างดีและมีค่าตัวแพง เช่น บิง ครอสมบี้ [Bing Crosby] และ บาร์รี ฟิตซ์เจอร์อัลด์ [Barry Fitzgerald] คุณเห็นรึยัง ว่าเราถูกโจมตีทางจิตวิทยาในหลายด้านโดยพวกวาติกัน (ผู้นำของคริสตจักรแห่งโลกเดียวและรัฐบาลของโลก)

นอกจากบทบาท สโนว์ไวท์ของเธอ วาติกันยังใช้สื่อของตัวเองเพื่อเผยแพร่สารคดีชวนเชื่อต้นทุนสูงของ ซีบีเอส สามชั่วโมง เพื่ออำพรางความชั่วร้ายของผู้นำคริสตจักรฆาตาดาน พระเจ้าตีตเนนีย์วของเธอ ฉันแน่ใจว่าเหตุการณ์การขังจำเขื่อนน้ำมันจะต้องถูกตัดออกจากบทของภาพยนตร์นั้นแน่นอน

มีคนมากมายที่เป็นคนที่ดีมากในคริสตจักรฆาตาดานโรมันคาทอลิกซึ่งไม่ได้ร้าย บางคนที่ยากจนมากด้วยซ้ำไป และผู้ที่ไม่ได้ไปหาตำแหน่งใหญ่โต พวกเขาส่วนมากต่างมีความอ่อนน้อมต่อมตนมาก คนธรรมดาเหล่านี้ไม่ตระหนักถึงความชั่วร้ายที่เคยได้กระทำและกำลังกระทำต่อ

65 จักรวรรดินิยมวาติกันในศตวรรษที่ยี่สิบ [The Vatican Imperialism in the Twentieth Century], แอฟโรว์ แมนฮัตตัน [Avro Manhattan], น. 155 66 เอกสารของวาติกัน II [The Documents of Vatican II], วอลเตอร์ เอ็ม. แอ็บบ็อต (Walter Abbott), เอส.เจ., น. 319-331; จักรวรรดินิยมวาติกันในศตวรรษที่ยี่สิบ [The Vatican Imperialism in the Twentieth Century], แอฟโรว์ แมนฮัตตัน [Avro Manhattan], น. 150; แฟ้มของร็อกกีเฟลเลอร์ [The Rockefeller File], แกรี่ อัลเลน [Allen], บท 6; ไม่มีใครกล้าเรียกมันว่าสมรู้ร่วมคิด [None Dare Call It Conspiracy], แกรี่ อัลเลน [G. Allen], บท 5; สารานุกรมประจำชาติของคอลลิเออร์ [Collier's National Encyclopedia], 1936, เอสวี. "อิลลูมินาติ [Illuminati]"; สารานุกรมคาทอลิก [Catholic Encyclopedia], เอสวี. "อิลลูมินาติ [Illuminati]"; "อิงกอลสตัท [Ingolstadt]" 67 ว. 13:16-18, 14:9-11, 19:20 68 สด. 7:11, 45:6-7, สภ. 8:13, อมส. 5:15, รม. 1:18, ฮบ. 1:8-9 69 ว. 17:1-6, บท. 18 70 วาติกัน อเมริกา [The Vatican USA], นينو โลเบลโล [Nino LoBello], น. 20-21

ไป โดยคริสตจักรแห่งชาติ (หรือที่พวกเขาได้ยืนยันว่าเป็นคริสตจักร) โรมันเลยแม้แต่น้อย เพราะพระเจ้ารู้ถึงหัวใจที่จริงใจบริสุทธิ์ของพวกเขา (พระองค์เป็นพระเจ้าของหัวใจของเรา) พระองค์ตรัสกับคนที่ไม่ประสาเหล่านี้ว่า “ชนชาติของเรา จงออกมาจากนครนี้เถิด” (วิวรณ์ 18:4) ดังนั้นให้เราพร้อมใจกันให้พวกเขาออกมาโดยเร็วเถิด คำเตือนอันน่าสยดสยองถึงสุดยอดหัวหน้าชาตนา (สมเด็จพระสันตะปาปา) ผู้ซึ่งกำลังขับเคี่ยวของโสเภณีโรมัน และรัฐบาลที่ให้อำนาจแก่เธอ รัชสมัยของเธอช่างแสนสั้น พระเจ้าทรงตรัสดังนี้ “เพียงในชั่วโหม่งเดียว ทรัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่นั้นก็พินาศสูญไปสิ้น” (วิวรณ์ 18:17) “และควันไฟที่เกิดจากนครนั้นพุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิตย์” (วิวรณ์ 19:3)

“และข้าพเจ้าเห็นผีโสโครกสามตนรูปร่างคล้ายงูออกมาจากปากพญานาค และออกจากปากสัตว์ร้ายนั้น และออกจากปากของผู้พยากรณ์เท็จ” (วิวรณ์ 16:13)

ความเป็นพระสงฆ์ของชาวยิวสิ้นสุดที่กาลวาริ<sup>72</sup> ไม่มีที่ใดในพระคัมภีร์ไบเบิลที่พระเจ้าเคยให้อำนาจการเป็นพระสงฆ์แก่ชนชาติอิตาเลีย, ชนชาติโปแลนด์, หรือเผ่าพันธุ์มนุษย์อื่น ๆ นอกเหนือจากชาวยิว และจากสิบสองชนเผ่าของยิว มีเพียงเผ่าเลวีเท่านั้นที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เป็นพระสงฆ์ได้<sup>73</sup> นี่แสดงให้เห็นว่าวาทิกนอยู่นอกเหนือพระคัมภีร์ไบเบิล และอาศัยอยู่ในโลกแห่งจินตนาการและนิทานหลอกเด็ก เมื่อพระเยซูทรงตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” พระเยซูก็ทรงกลายเป็นหน่บวชนชั้นสูงแต่เพียงผู้เดียว (จอห์น 19:30)<sup>74</sup>

วาทิกนต้องการที่จะย้ายจากกรุงโรมไปอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 1973 หนังสือพิมพ์ฮุสตัน [Houston Chronicle] รายงานว่า เฮนรี คิสซิงเจอร์ ผู้หิวโหยอำนาจทางการเมือง ได้ช่วยสุดยอดคริสตจักรชาตนา (วาทิกน) โดยการเสนอให้ “เยรูซาเล็มเป็นเมืองนานาชาติ โดยให้การควบคุมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และการบริหารงานทางศาสนาให้เป็นไปโดย สมเด็จพระสันตะปาปา”

พระคัมภีร์ไบเบิลไม่เคยกล่าวถึงไฟชำระ หรือสถานที่อะไรประเภทนั้นเลย แต่พระคัมภีร์ไบเบิลเพียงแต่กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า “มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่า จะต้องตายคนหนึ่ง และหลังจากนั้นก็มีการพิพากษาฉันใด” (ฮีบรู 9:27) พระเจ้าตรัสเพียงว่า จะมีเพียงนรกหรือสวรรค์เท่านั้น ไม่มีอะไรอย่างอื่นอีกนอกเหนือจากนี้<sup>75</sup> คุณไม่สามารถใช้เงินทางไปสวรรค์ และคุณก็ไม่สามารถใช้เงินซื้อทางหลบหนีจากนรกได้

ไม่มีตรึงไหนในพันธสัญญาใหม่ที่บอกว่า ให้ฆ่าคนที่ไม่เชื่อในหนทางที่เราเชื่อ แต่กลับกันวาทิกนเรียกการสังหารเหล่านี้ว่า “สงครามศักดิ์สิทธิ์” และเห็นด้วยกับการฆ่าเหล่านี้ สิ่งนี้เป็นการ

พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าเขาเป็นพวกชาตนาและอยู่นอกเหนือพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างสมบูรณ์แบบ

ห้าสิบปีที่แล้ว อาร์คิมบอป กิลรอย กล่าวว่า “เพราะคาทอลิกของเราควบคุมที่ทำการไปรษณีย์ กรมไปรษณีย์จึงมีความสามารถในการตรวจสอบที่อยู่ของพวกที่ไม่ใช่โรมันคาทอลิก [นอกรีต] ได้ ถึงความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ของพวกเขา และในขณะที่เรามีคนเหล่านี้ควบคุมสำนักงานไปรษณีย์ของเราอยู่ และทำงานให้ท่าน พวกเราไม่จำเป็นต้องกลัวว่าตำราฉบับของเราจะถูกตรวจจับได้ว่าทำผิดกฎหมาย”

การรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทำไมกรมไปรษณีย์ในปัจจุบัน ถึงพยายามที่จะไม่ให้ส่วนลดจากการส่งจดหมายเป็นจำนวนมากกับเรา พวกเขาคะทำความผิดในการกดขี่เสรีภาพในการพูด และเสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึ่งการรับรองในรัฐธรรมนูญสองสิ่งสุดท้ายที่พวกวาทิกนพยายามจะทำจ้อย่างรวดเร็วและเงียบเชียบ หน่วยงานของรัฐและรัฐบาลกลาง พร้อมด้วยสื่อข่าวของพวกเขา และระบบการพิจารณาคดีในทุกชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้คำสั่งของโรม จะต้องพูดว่า ความลับของสมเด็จพระสันตะปาปา เป็นวรรณกรรมแห่ง “ความเกลียดชัง” และพวกเขาจะบอกกับท่านว่าผมเป็นศัตรูของท่าน แต่ตั้งที่ อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ ซึ่งผมจะขอพูดเช่นเดียวกันว่า “ข้าพเจ้าจึงได้กลายเป็นศัตรูของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกความจริงแก่ท่านหรือ” (กาลาเทีย 4:16)

การบอกความจริงเพื่อให้ผู้คนสามารถหลบหนีจากการครองของโลกภายใต้การนำที่โหดร้าย ของตัวแทนของชาตนา ด้วยหลักการของคริสตจักรแห่งชาติโรมันของเขา ที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและความเป็นเผด็จการ แทนที่จะเป็นรัฐธรรมนูญหรือศีลธรรมของเร (ซึ่งเป็นกฎหมายในสหรัฐอเมริกา) และเพื่อให้คนทุกชาติสามารถหลบหนีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและไฟนรก นี่เป็นความเกลียดชังหรือ? พระเยซูตรัสว่าการบอกความจริงคือความรัก และส่งให้เราไปสู่ทุกประเทศเพื่อประกาศความจริง<sup>76</sup> ดังที่พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท” (ยอห์น 8:32)

คุณสามารถจะเลือกเชื่อสมเด็จพระสันตะปาปาหรือผมก็ได้ ผมได้เปิดเผยความลับของสมเด็จพระสันตะปาปาให้แก่คุณเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น พระเจ้าตรัสว่าองค์กรของสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นแม่ของสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนทุกสิ่ง ไม่ใช่ 99% ของสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน แต่เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนทุกสิ่ง<sup>77</sup> อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงเจมส์ของคุณ และดูว่าผมกำลังบอกความจริงกับคุณหรือไม่ เชื่อพระเจ้า “จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอด” (กิจการ 16:31)

71 ม่านควัน [Smokescreens], แจ็ค ชิค [Jack Chick], น. 46 72 อพย. 53:7, มก. 15:37-39, ฮบ. 2:14-17, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28 73 อพย. 28:1, 30:30 74 ฮบ. 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28 75 รม. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, 2 คร. 5:10, ฮบ. 9:27, ยด. 6, 14-15 76 มก. 16:15, ลก. 9:60-62, กจ. 10:42, รม. 10:13-15, 1 คร. 1:17-18, 2 ทธ. 4:2 77 วา. 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24

โปรดติดต่อเราเพื่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับงานเขียนในหัวข้อต่าง ๆ ที่ สนใจที่

**Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078**

สายด่วนเพื่อ อการอิ ษฐานและข้อมูลตลอดยี่ สิบสี่ ชั่ว โหม่ง: (661) 252-5686 • โทรสาร (661) 252-4362

**www.alamoministries.com • info@alamoministries.com**

โทนี่ อาลาโม แห่ง Christian Ministries Worldwide ให้ที่ อาศัย และสิ่ง ของที่ จำเป็นในการดำรงชีวิตพร้อมแต่ด้ ปรารถนาจะรับใช้พระเจ้าอย่างสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดความคิดและสุดกำลังความสามารถ ณ สถานที่ ของเราในสหรัฐอเมริกา

การรวมตัวที่ โบสถ์ของเราจัดขี ้นที่ นครนิวยอร์ก ทุกวันอังคารเวลา 20.00 น. และในอีกหลายที่ ้นที่ ทุกคืน

โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข (908) 937-5723 มีอาหารบริการหลังงานเลิกทุกครั้ง

แจ้งขอรับหนังสือ เรือง “The Messiah” จากศิษยาภิบาล อาลาโม ที่ นำเสนอเรี ่องราวเกี่ ยวกับพระเยซูคริสต์ หนังสือนี้ ประกาศคำพยากรณ์แสดงถึงพระคริสต์ พระเมสสิ อาห์ในพระคัมภีร์เดิมมากกว่า 333 คำพยากรณ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ งของคุณและแรงงานในการเก็บเกี่ ยวผลทางจิตวิญญาณ ด้วยการเป็ ้นผู้เผยแพร่ผลงานของศิษยาภิบาลอาลาโม

ผลงานเขียนและข้อมูลเสี ยงที่ ้งหมดแจกและสงให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

หากมีใ้ ด้คิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว โปรดโทรแจ้งที่ หมายเลข (661) 252-5686 ที่ เรียกเก็บเงินปลายทาง

เอกสารชุดนี้ ประกอบด้วยแผนการที่ แท้จริงเพ็ ้อนำไปสู่ความรอด (กิจการ 4:12)

อย่าที่ ้ง แต่ให้ส่งต่อให้สื่ ้น สำหรับผู้ อาศัยอยู่ในประเทศอื่ ้น เราสนับสนุนคุณให้เปล่ ี่ยนเขียนนี้ เป็นภาษาที่องถึ ้น หากมี การพิมพ์ซ้ำ ขอให้รวมข้อมูลลิขสิทธิ์ และข้อมูลทะเบียนเอกสารต่อไปนี้ ด้วย:

© ลิขสิทธิ์ 1983, 2006, 2012, 2013, 2014 สงวนลิขสิทธิ์ หลวงพ่อแห่งโลกโทนี่ อาลาโม®ลงทะเบียน 1983 2006, 2012, 2013, 2014

THAI—The Pope's Secrets